
รายงานการการประชุม 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คร้ังที่  3/๒๕๖4 
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ – 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

********************************* 
1. ผู้มาประชุม 
 ๑) นายประมุข  ลมุล   ประธานกรรมการ 
 2) นายแวฮามะ  บากา    รองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
 3) นายเดชรัฐ  สิมศิริ   รองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
 4) นายบุณยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
 5) นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล  เลขานุการกรรมการ  
2. ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชแ้อปพลิเคชัน Zoom 
 6) นายยาการียา  ซิมะ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
 7) นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

8) นายกูดานัน  หลังจิ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
9) นายปัญญา  ศรีทองสุข   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
10) นายอาซิ อะแซ   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดยะลา 
11) นายบาฮารุดดีน  ยูโซะ   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี 

 12) นายไพศาล  ตานีเห็ง   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส  
 13) นายอรุณ  ขาวโอ   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา    
 14) นายรุสดี  บาเกาะ   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดยะลา 
 15) นายเจะฮูเซ็น  เจะอุบง  ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดปัตตานี 
 16) นายอับดุลอาซิซ  เจ๊ะมามะ   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดนราธิวาส 
 17) นายดนสุโกด  ใหนเด   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา 
 18) นายยำอาด  ลิงาลาห์   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสตูล 
 19) พระสิริจริยาลังการ   ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดปัตตานี 
 20) พระครูอดุลวีราคม (สุวัฒ กนฺตวีโร) ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดนราธิวาส 
 21) พระครูสุวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดสงขลา 
 22) นายโมเสส เลิศพฤทธิพร  ผู้แทนศาสนาอื่น 
 23) นายวิสุทธิ์  ชูมัง   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา 
 24) นางอิม่จิต  เลิศพงษ์สมบัติ  ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี 
 25) นายนิอาแซ  นิมะ   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
 26) นายเกษม  บูหัส   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา 
 27) นายสุเทพ  หมาดแน้ง  ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล 

 /28) นายรอฮิม...   
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 28) นายรอฮิม  แยนา   ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 29) นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดยะลา 
 30) นางเบญจวรรณ  ซูสารอ  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดปัตตานี 
 31) นางคอสหม๊ะ  แลแมแน  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดนราธิวาส 
 32) นางสมสุข  ตันติเศรณี  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา 
 33) นางผกาพันธุ์  สรรค์สวาสด์ิ  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดสตูล 

34) นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล ผู้แทนหอการค้า 
35) นายวรุต  ชคทิศ   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
36) นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์  ผู้แทนสมาคมประมง 
37) นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน ์ ผู้แทนสมาคมท่องเท่ียว 

 38) นายอับดุลอาซิส  ยานยา  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
      ในหน่วยงานของรัฐ 
 39) นายอุสมาน  ดาโอะ   ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
      ในหน่วยงานของรัฐ 
 40) นายรพี  มามะ   ผู้แทนส่ือมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 41) นายมูหมัดครอสตัน  หะยีเจ๊ะและ ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
 42) นายมูฮัมหมัดอัสมี  มามะ  ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
 43) นางสาวอลิษา  องศารา  ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
 44) นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
 45) นายนิอันนุวา  สุไลมาน  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
 46) นายณัฐนนท์  พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
 47) นายกิจจา  จันทสิโร   ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
 48) นายทวีศักดิ์  ดาโอะ   ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

49) นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 50) นายศักดา  วิทยาศิริกุล  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 51) นางรัชนี  เด่นกาญจนศักดิ์  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 52) พลโท โภชน์  นวลบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
 53) ว่าท่ี ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
 54) นายนิมุ  มะกาเจ   ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
 55) นายอาบีดีน  มนูญทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  
 56) นายสมชาย เกียรติภราดร   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) 
3. ผู้ลาประชุม 

1) พระครูโสภณปัญญาสาร  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดสตูล 
2) พระสุนทรวิสุทธานุวัตร  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดยะลา 

4. ผู้ขาดประชุม 
 1) นายอดลุย์  หมวดสง   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสตูล 

2) นายตรีวุฒิ  ศรีเกตุ   ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  

/5. ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.3๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ   ประธานได้กล่าวทักทายกรรมการท่ีปรึกษาฯ ผู้ท่ีมาประชุมท่ีห้องประชุม

น้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ท่ีประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชัน ZOOM   

  ในช่วงท่ีผ่านมาเราได้มีการว่างเว้นการประชุมประมาณ 5 เดือน เนื่องจาก 
สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทาง 
ศอ.บต. ได้มีหนังสือแจ้งไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ได้ตอบประเด็นท่ีเลขาธิการ 
ศอ.บต. ได้ซักถาม 6 ด้าน ระหว่างท่ีไม่มีการประชุม  

  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีเราได้มีการพบปะ  พูดคุยประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์
เพื่อท่ีจะได้สรุปสาระสำคัญต่างๆท่ีทาง ศอ.บต. กำหนดประเด็นต่างๆ ไว้แล้ว ท้ัง 6 
ประเด็น ให้ เกิดความชัดเจน รวบรวมและจัดส่งให้ทางสำนักงานประสานงาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

  ระยะเวลาท่ีเหลือถ้านับจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะเหลือเวลาดำเนินงาน
ประมาณ 7 เดือน ซึ่งคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ จะหมดวาระในวันท่ี 24 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 แนวทางการการประชุมหลังจากนี้ ต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณาและบังคับใช้ 
แล้วก็ต้องมาตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีว่ากำหนดให้มีการประชุมอย่างไร อยากนำเรียน
ให้สมาชิกได้รับทราบโดยท่ัวกัน    

 มติที่ประชุม :  รับทราบ        

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 2/2564 

    มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
        วาระที่ 3.1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งและการแต่งต้ังกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

     (1) กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้  
                 - กรรมการเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ได้แก่ พระครูสุนทรเทพวิมล (เสนอ               

นิลประเสริฐ) ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดนราธิวาส มรณภาพลง ด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันท่ี   
9 มิถุนายน 2564 

                   - กรรมการลาออก จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
                       1. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการ  
                   จังหวัดปัตตานี  
                       2. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
 

/(2) นายกรัฐมนตรี... 
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            (2) นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา            

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
   1) นายนิอันนุวา สุไลมาน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
        (แทน นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์) 
   2) นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
        (แทน นายดลเดช พัฒนรัฐ) 
   3) พระปลัดสุวัฒน์ กนฺตวีโร  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดนราธิวาส 
        (แทน พระครูสุนทรเทพวิมล (เสนอ นิลประเสริฐ))  

   มติที่ประชุม :  รับทราบ 

วาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               
พ.ศ. 2564 – 2566 ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2553 

นายสมชาย เกียรติภราดร  มปีระเด็นการนำเสนอ ดังนี้ 
    1. ท่ีมาของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2. แผนการลำดับเวลา (Timeline) และความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์         
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

3. การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 ประเด็นที่ 1 ท่ีมาของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มาตรา 4 กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดทำนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา 
โดยเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้คว าม
เห็นชอบ รวมท้ัง นำเสนอรัฐสภา เพื่อทราบ ท้ังนี้ ให้มีการพิจารณาทบทวนตามวงรอบ
สามปี หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี เห็นสมควร 

ความก้าวหน้าปัจจุบัน สมช. ได้ยกร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ยกร่างแล้วเสร็จ และทางสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ได้เห็นชอบตัวร่างดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2564 ปัจจุบัน            
อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอทางสภาพัฒน์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะ
นำเสนอให้รัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

มาตรา 9 กำหนดอำนาจหน้าท่ีของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้  

(๑) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาท่ีปรึกษา               
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแคนภาคใต้ พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความเห็นชอบ  

/(๒) จัดทำแผนปฏิบัติ... 
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(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการท่ีจะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น           
ไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การฯ ให้หารือกับหน่วยงานท่ีกำกับดูแลยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดยเมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว                 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการรองรับ และให้สำนักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการนั้น 

ประเด็นที่ 2 แผนการลำดับเวลา (Timeline) และความก้าวหน้าการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ภายหลังจากท่ีทาง สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกร่างนโยบายการบริหารแล้ว
เสร็จทาง ศอ.บต.ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดทำยุทธศาสตร์ก็ได้ดำเนินการโดยลำดับได้มีการ
จัดต้ังคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์  เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2564             
โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และได้มีการยกร่างมาตามลำดับในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์  ถึง เดือนเมษายน ท่ีผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น                     
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของประชาชนท่ัวไป ภาคประชาสังคม นักการเมือง นักธุรกิจ 
หอการค้า นักวิชาการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ส่ือสารมวลชน ผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น 
ผู้แทนส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้จัดประชุมถึง 6 ครั้งด้วยกัน        
ซึ่งได้แยกเป็นด้านต่างๆ 6 ด้าน ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมท้ังกลุ่มต่างๆ รวมท้ัง             
จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้วยซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ท่ี ศอ.บต. กำลังยกร่างอย่างมากทีเดียว 

ปัจจุบันการยกร่างการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ได้จัดทำแล้วเสร็จในช่วง
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนได้มีการประ ชุมคณะทำงานของภายใน                 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งท่ีประชุมก็ได้
ให้ความเห็นชอบไว้เรียบร้อย หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้มาเติมเต็มข้อมูลท่ียังขาดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ซึ่งฝ่ายเลขานุการทางกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำ
ข้อมูลมาปรับให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ทำการยกร่างแล้วเสร็จ กลายเป็น           
ร่างท่ีมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งสำหรับขั้นตอนตามกฎหมาย หลังจากนี้จะต้อง            
นำร่างตรงนี้ให้สภาท่ีปรึกษาพิจารณาแต่ว่าปัจจุบันจะใช้คณะกรรมการท่ีปรึกษา               
ในการทำหน้าท่ีแทนตรงนี้ หลังจากท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาได้พิจารณาแล้ว จะทำ
การนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กพต.) ให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางผู้บริหาร ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนท่ีจะให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาได้พิจารณาเห็นควรท่ีจะต้อง          
ต้ังคณะทำงานเป็นคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าท่ีในการกล่ันกรอง            
อีกครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาได้พิจารณาต่อไป 

/ประเด็นท่ี 3... 
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ประเด็นที่ 3 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ปัจจุบันอยู่ ในขั้นตอนการเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง            
ร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖                  
เพื่อพิจารณากล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดความครบถ้วนก่อนเสนอคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความเห็นและ
ข้อ เสนอแนะและเสนอ กพต. พิ จารณาให้ ความ เห็นชอบตามลำดับ ต่อไป  
         ท้ังนี้ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ทำหน้าท่ีแทนสภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                
ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร             

ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กพต.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างคำส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้             
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำ 
คำส่ังฯ นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธาน กพต. 
โปรดพิจารณาลงนามคำส่ังฯ คาดว่าลงนามภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

(ร่าง) คำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ องค์ประกอบ (รวม ๓๙ คน)  
๑) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานอนุกรรมการ   
๒) รองประธานอนุกรรมการ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย  

    (๑) รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเลขาธิการ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบหมาย 

    (๒) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
         มอบหมาย 
    (๓) รองเลขาธิการ กอ.รมน. ท่ีเลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมาย 

๓) อนุกรรมการ จำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย  
    (๑) ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๑ คน 
    (๒) ผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวง

กลาโหมป ลัดกระทรวงการคลัง  ป ลัดกระทรวงการต่างปร ะเทศ 
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง 

 
 

/ศึกษาธิการ... 
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ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 
หรือมอบหมายผู้แทน  

     (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๕ คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือมอบหมายผู้แทน 

     (๔) ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (นายประมุข ลมุล) 

     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมท่ีเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  คัดเลือก จำนวน ๕ คน   

๔) ฝ่ายเลขานุการ จำนวน ๖ คน 
อำนาจหน้าที่ 

๑)  พิจารณากล่ันกรอง ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ด้านการ 
     พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ 
     บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๒)  ดำเนินการอื่นใดตามท่ีประธาน กพต. มอบหมาย 
๓)  ให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ตามคำส่ังนี้ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย 
     ในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีตามระเบียบของทางราชการ    
     ท่ีเกิดขึ้น จากการปฏิบั ติงานตามคำส่ังนี้  โดย เบิกจ่ายจากงบประมาณของ               

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
คาดว่าจะลงนามคำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างยุทธศาสตร์             

ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ (กบย.) จะแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
และเร่งดำเนินการจัดประชุมฯ ให้เป็นไปตามแผนการลำดับเวลา (Timeline) ต่อไป 

ประธานกรรมการ  ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทางคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ต้องร่วมประชุมเพื่อให้
เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากท่ีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ได้พิจารณา
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนกันยายนถูกต้องหรือไม่  

  ขอให้ใช้วิธีการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เช่นวันนี้ เพื่อกรรมการ           
ท่ีปรึกษาทุกท่านจะได้เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุม  

  ขอให้จัดส่งร่างยุทธศาสตร์มาให้กรรมการที่ปรึกษาก่อนเพื่อศึกษาก่อนเบื้องต้น  

นายสมชาย เกียรติภราดร  ร่างยุทธศาสตร์เดิมมีลักษณะหรือว่าทิศทางการพัฒนาจะไปในทิศทาง              
การพัฒนาด้านความมั่นคงเป็นหลัก ถึงแม้จะมีการพัฒนาเสริมความมั่นคงอยู่บ้าง           
ในบางส่วน แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีโดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจยังไม่ได้มีการมุ่งเน้นท่ีจะมีการดำเนินการชัดเจน    

 
 

/ในส่วนของ... 
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  ในส่วนของร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 - 
2566 ถึงแม้ว่าจะต้องมีการยกร่างตามร่างนโยบายทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ               
แต่ว่าทิศทางการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2564 - 
2566 หรือหลังปี พ.ศ.2566 ไปแล้วก็ตาม การกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ชัดเจน          
มีอยู่ 2 มิติ คือ  

  1. การพัฒนาเสริมความมั่นคงกับการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยจะ
มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องการสร้างพื้นท่ีสันติสุขขนาดเล็ก เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ การอำนวยความเป็นธรรม การเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
ภาคประชาสังคม รวมถึง การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติด้วย อันนี้เป็นตัวอย่าง
แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 

2. การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ี เรื่องนี้จะให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะ
ยึดการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ กลุ่มเป้าหมายท่ีตก
เกณฑ์ความยากจนตามฐานข้อมูล Thai People Map and Analytics Platform 
(tpmap) ก่อนท่ีจะจัดทำแผนปฏิบัติการเราจะส่งข้อมูลตรงส่วนนี้ให้กับส่วนราชการ
เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตาม
ศักยภาพในพื้นท่ีอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นตามท่ีเลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ให้โจทย์ไว้กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ใน 6 ด้าน  

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ประเด็นดังกล่าว
เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 12 เวที คือ                
ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ จะมี 2 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับชุมชน ระดับตำบล ในส่วนนี้จะมีการขับเคล่ือนผ่านโครงการตำบล 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และการพัฒนาในภาพรวมระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

2) การพัฒนาด้านสังคม มีจุดสำคัญเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ ความเสมอภาค
ทางสังคม  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนนี้จะครอบคลุม
ประชาชน ทุกก ลุ่ ม  ทุก ช่ วงวัย  และการพัฒ นาการ ส่ือสารก าร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างความเข้าใจท่ีดีให้กับพี่น้องประชาชนท้ังใน
พื้นท่ีและนอกพื้นท่ี และมีเรื่องของการปรับการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยประโยชน์และอำนวยการให้บริการ
แกพ่ี่น้องประชาชน 

สุดท้ายท่ีเพิ่มมา 1 ด้าน คือ เรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งประเด็นนี้ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ไม่ได้ให้โจทย์กับทางคณะกรรมการท่ีปรึกษา แต่จากการระดมความคิดเห็นปรากฏว่า 
ประเด็นมีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้ความสำคัญ จึงกำหนดเป็นแนวทาง
ยุทธศาสตร์หรือจุดเน้นท่ีต้องขับเคล่ือนภายใต้การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีขึ้นมา
เป็นอีกมิติหนึ่ง   

  /นายบุณยสิทธิ์...   
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นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ตามกฎหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้              
ต้องนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี การประเมินผลแผนปฏิบั ติ ท่ีดำเนินการกันมา                
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำเสร็จหรือยัง เรียบร้อยหรือไม่ 

  ในการประเมินผล เราประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ประเมินผล
ตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ผมเองอยากนำเรียนว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันเรา
ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบมันเริ่มดีขึ้น พี่น้องประชาชนก็เริ่มใช้
ชีวิตตามปกติ ความเป็นอยู่ของพี่น้อง ความรู้สึกของพี่น้อง ในความเห็นการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ 3 ปีข้างหน้านั้น ถ้าเราย้อนอดีตประวัติศาสตร์ของ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในขณะท่ีเหตุการณ์ความมั่นคงเหตุการณ์มันรุนแรงหนัก และ
บทบาท ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในช่วงนั้นยังให้น้ำหนักในเรื่อง
ของสังคม จิตวิทยาทางการเมืองในเรื่องการพัฒนา และก็วัดความพึงพอใจของพี่น้อง
ประชาชนในตอนนั้น แต่พอมีโครงสร้างใหม่ขึ้นมา เราเปล่ียนบทบาท เมื่อก่อนนี้ศูนย์
ดำรงธรรมถือว่าสุดยอดในการอำนวยความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน และเราวัดความ          
พึงพอใจของพี่น้องประชาชนดีมาก ในตอนหลังนี้การวัดความพึงพอใจของพี่น้อง
ประชาชนลดลงมาก เพราะฉะนั้นผมอยากนำเรียน 2 - 3 ประเด็น ท่ีต้องรายงานครบ 
1 ปี ต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทางกฎหมาย 

  ในเรื่องของผลการปฏิบัติท่ีเราทุ่มงบประมาณมาเยอะ อยากจะทราบว่า
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่ และในปัจจุบันสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ทำให้
ประชาชนยิ่งจนขึ้นมาอีก ผลผลิตตกต่ำ ปัญหาการว่างงานมีมากขึ้น และใน 3 ปี
ข้างหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะต้องรับปัญหาต่างๆ ท่ีเข้า
มา เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ข้างหน้า 3 ปี เราต้องดูว่าปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้าง              
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรจะเน้นบทบาทอย่างไร จะได้จัดทำ
แผนได้ถูกทาง  

  ผมมองว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันปฏิบัติงาน
แบบRoutine (งานประจำ) และงานท่ีทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานท่ีออกสู่สังคมไม่ได้เปน็ตัว
เป็นตน ไม่ได้เป็นโครงการท่ีเป็นรูปธรรม ไม่ได้ปรับแผนตามสถาการณ์ท่ีเกดิขึน้จริงๆ  

  ผมก็อยากจะขอดูแผนท่ีผ่านมาของงบประมาณ ข้าราชการประจำก็ทำแต่
ข้าราชการประจำ เมื่อเราดูแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของ
แผนปฏิบัติการประจำท้ังหมด แต่พอกรรมการท่ีปรึกษาเข้าไปล้วงลึก ข้าราชการ
ประจำก็ไม่พอใจ เพราะไปเปล่ียนงบประมาณเขา 

นายสมชาย เกียรติภราดร  เนื่องจากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา อาจจะขาดความต่อเนื่องอยู่บ้าง แต่ว่า
ปัจจุบันทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีการจัดต้ังคณะทำงาน
ขึ้นมาเพื่อมาทำในเรื่องของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา ตอนนี้ได้มีการ
จัดทำอย่างเป็นระบบ ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ
ในเร็วๆ นี้ โดยมีการต้ังคณะทำงานในแต่ละด้าน ซึ่งจะเป็นระบบมากกว่าท่ีผ่านมา 

 
/สำหรับในเรื่อง... 
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สำหรับในเรื่องของยุทธศาสตร์  ตอนนี้มีการยกร่างไว้แล้ว ตอนนี้ เกรงว่ายัง               
ไม่เหมาะท่ีจะเอามาให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ พิจารณา เพราะจะต้องมีการประชุม
คณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง หลังจากนั้นยุทธศาสตร์น่าจะครบถ้วนยิ่งขึ้น และจะส่ง             
ร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาได้พิจารณาล่วงหน้าหลายๆ วัน เผ่ือว่าจะมี
ประเด็นเพิ่มเติม ก่อนท่ีจะมีการประชุม 

นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผมอยากเสนอว่า การทำงานต่อเนื่องของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากกรณีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ           
ในส่วนนี้ทำมา 10 กว่าปี ดีอยู่แล้ว ส่ิงท่ีอยากเพิ่มเติมให้เน้นในเรื่องการประชาสัน
พันธ์ในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ภายหลังมานี้ ในส่วนท่ีเป็นประเด็นปัญหา                
ส่ือออนไลน์มักจะเอากรณีท่ียังขาดตกบกพร่องมาเป็นประเด็นท่ีเสนอ โดยในส่วนท่ี
ประสบความสำเร็จมักไม่นำเสนอ  

  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ให้การเยียวยาไปมาก             
จึงอยากให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ต้องพยาพยามย้ำว่า 
เราเสียเงินของรัฐไปเท่าไร และประเด็นท่ียังบกพร่องอยู่ เช่น กรณีทุพลภาพ ผู้ป่วยติด
เตียง เด็กกำพร้า จริงๆ ก็มีการช่วยเหลือ ต้องเร่งการประชาสัมพันธ์ 

  ในกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่ว่ากรณีตาย บาดเจ็บ
คนรับรอง คือ สามฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ,ตำรวจ ,ทหาร) และไม่สามารถดำเนินคดีหา           
ตัวผู้กระทำผิดได้ แต่ปรากฏว่าต่อมาภายหลังมีผู้พบผู้กระทำความผิดจริงๆ ตามหลัก
กฎหมายผู้ท่ีได้รับความเสียหายสามารถท่ีจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
ได้ นั้นคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด มาตรา 420 แต่ท่ีผ่านมา
แทบจะไม่มีคนทำเลย เพราะเจ้าทุกข์ไม่กล้า และไม่รู้ข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นส่วนนี้
ควรเป็นปัญหาระดับชาติ และควรจะต้ังเป็นหน้าท่ีของหน่วยไหนมาช่วยการฟ้องร้อง 
ซึ่งจะทำให้คนท่ีสูญเสียไปแล้วได้เงินเยียวยาไปอีกจำนวนหนึ่ง และในขณะเดียวกัน  
จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยศักด์ิสิทธิ์ขึ้น 

นายอิสระ ละอองสกุล  เรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  อยากเรียนท่านว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2564 และ
ต่อไปในอนาคต ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้วางระบบการ
ติดตามและประเมินผลไว้อย่างเป็นระบบแล้ว ซึ่งเราเริ่มดำเนินการมาต้ังแต่ปีท่ีแล้ว 
โดยให้ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันติดตามกับเราในแผนงานท้ังหมดตามแผนบูรณาการ 
ซึ่งเป็นแผนหลักในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายใต้แผนแต่ละแผนมี
หน่วยงานรวมอยู่ท้ังหมด 7 หน่วย  

  นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วนราชการภายใต้แผนงาน
แต่ละแผน ท้ังหมด 7 แผน เราได้วางระบบอย่างเป็นระบบแล้วในปี พ.ศ. 2563 และ
ผลการประเมิน  ซึ่ งประเมินในภาพรวมของแผนงานต่างๆ ด้านการพัฒนาท่ี                 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเจ้าภาพหลักอยู่  เราก็มุ่งเน้น
โครงการหลักๆ ใหญ่ๆ ท่ีจะใช้งบประมาณเยอะ ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ   

/พี่น้องประชาชน...  
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พี่น้องประชาชน เช่น โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เศรษฐกิจฐานราก ก็ได้มีการ
ประเมินไว้ท้ังหมดในปี พ.ศ.2563 แล้ว ในการประชุมครั้งหน้าผมจะนำเรียนสรุป           
ให้ท่านได้ทราบ  

  การสำรวจความรู้สึกความคิดเห็นของประชาชนในงานด้านการพัฒนาของ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมงาน
พัฒนาในพื้นท่ีต่างๆ ขออนุญาตกราบเรียนว่า ในปี พ.ศ. 2564 เราจะทำการสำรวจ
ในลักษณะของการทำโพลในเรื่องงานต่างๆ ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ในเรื่องของบทบาท ในเรื่องของงาน ความคาดหวังของพี่น้อง
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา โดยเราได้เพิ่มในเรื่องของโพสโควิด (Post Covid) 
ภายหลังจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บทบาทของส่วนราชการต่างๆ ประชาชนคาดหวังจะให้ทำอะไร ซึ่งตอนนี้
ได้วางแผนการดำเนินการไว้แล้ว คราวหน้าผมคิดว่าน่าจะได้นำเรียนในท่ีประชุมให้           
ได้ทราบในทุกกิจกรรม 

นายแวฮามะ บากา  เรื่องตำบลสันติสุข ,ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ผมอยู่ในพื้นท่ีมาโดยตลอด และ
ได้ติดตามงบประมาณท่ีลงไปประมาณปีละ 418 ล้านบาท จากการติดตามเรื่องตำบล
สันติสุข พบว่ารัฐบาลได้ทุ่มเท โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                
ได้ทุ่มเทงบประมาณผ่านจังหวัด ผ่านอำเภอ ผลท่ีได้มาพบว่าไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืนให้กับพื้นท่ีได้ และไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ีได้เช่นกัน  

  อยากฝากว่า น่าจะทบทวนเกีย่วกับงบประมาณท่ีลงไปในตำบลสันติสุขใหม่ว่า 
จะทำยังไงให้งบประมาณท่ีลงไปเพื่อท่ีจะให้บรรลุผลจริงๆ อาจไม่ถึง 100% ก็ไม่
เป็นไร อย่างน้อยสามารถแก้ปัญหาความยากจนขั้นพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืนได้ และ
สามารถแก้ปัญหายาเสพติดท่ีครอบคลุมท้ัง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 

             ผมมั่นใจว่าในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดนราธิวาสมีผู้ติดยาเสพติดไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ 5 คน ผู้ติดยาก็จะทวีคูณขึ้นไปอีก เพราะผู้นำในท้องท่ีไม่ได้กวดขันมากนัก 
ปล่อยให้มีการเสพ การขายยาเสพติดอย่างเปิดเผย อยากจะฝากให้ความสำคัญกับการ
แก้ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการท่ีเราได้ฟังการประเมินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลสันติ
สุขพิจารณาดูแล้วเห็นว่ายังต้องปรับปรุงอีกเยอะ อยากฝากว่า งบประมาณท่ีลงไป           
ในหมู่บ้านแต่ละปีใช้งบประมาณมหาศาล หากไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็เท่ากับสูญเสีย
งบประมาณไปเปล่า  

นายรพี มามะ  ในเรื่องของเศรษฐกิจท่ียุทธศาสตร์จะเอาไปใช้ในปีต่อไป พิจารณาแล้วเห็นว่า
ว่าเรื่องเศรษฐกิจในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเขียนไม่ค่อยชัด อีกเรื่องหนึ่ง คือ 
การเกษตร ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นทุกๆ ปี 
มักจะมีปัญหาเรื่องราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอยู่ แม้จะไม่มีสถาการณ์โควิด
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลองกอง มังคุด ทุเรียน ก็มีปัญหาตลอดในราคาตกต่ำของจังหวัด 

/ชายแดนภาคใต้... 
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ชายแดนภาคใต้  เพราะฉะนั้ น  ผมคิดว่าตรงนี้ ต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะ                
ในเรื่องของการประกันราคาหรือการพยุงราคา เพื่อให้เกษตรกร ลืมตาอ้าปากได้            
และต้องไม่ลืมว่าผลผลิตของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่อนข้างมาก แต่การรองรับ
ไปสู่ตลาดนั้นยังไม่เยอะ อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของเศรษฐกิจ และการเกษตรด้วยครับ  

นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง  อย่าลืมว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ประเทศไทย 
ทุกท่านกำลังมองเหมือนกับว่าแผนงานโครงการเป็นของระดับประเทศ อย่าลืมว่า    
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเพียงแขนงหนึ่งของประเทศไทย
และดูแลแค่ 5 จังหวัดเท่านั้น จะให้รับผิดชอบทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้  

  ส่ิงท่ีผมอยากเสนอ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องทำ
ให้ส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเกรงใจ วันนี้ต้องยอมรับว่า 
ส่วนราชการไม่เกรงใจ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบูรณาการ
การทำงานจึงยังเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จึงไม่ดี บทบาทอันนี้ควรจะมี
การทบทวนใหม่ 

  การประเมินผลต้องคิดให้ ดี  ถ้ าหากให้หน่วยงานราชการบางส่วนไป
ประเมนิผลแล้ว มันก็จะออกมาเป็นตัวเลขท่ีเราไม่สามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง                

นางผกาพนัธุ์ สรรค์สวาสด์ิ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว เท่าท่ีผ่านมาจะมีการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนา
ท่ีเหนือกว่า แต่ปัจจุบันปรากฏว่า โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
แทรกซ้อนขึ้นมาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โลก มันทำให้ เป็น ส่ิงท่ีน่าคิดว่า
ยุทธศาสตร์คราวต่อไป จะไปสู่ความต้องการขั้นพื้นฐานด้วยส่วนหนึ่ง คือ ความ
ต้องการทางอาหาร ความต้องการทางยา ซึ่งประสบปัญหาจากสภาวะโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสภาวะท่ีร้ายแรง ประชาชนต้องอยู่กับบ้านและไม่มี                    
ต้นทางการทำมาหากิน ซึ่งฐานฐานะครอบครัวของคนไทยส่วนใหญ่เป็นฐานรากหญ้า
เดิมก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีกินดีมาก พอเกิดสภาวะแบบหยุดการเคล่ือนไหว หยุดการ
หมุนเวียนทางการเงิน ปัญหาจึงชัดมากขึ้น เพราะฉะนั้นอยากให้ทาง ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  คำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานขั้นท่ี 1 คือ อาหาร
และยา ส่วนท่ีอยู่อาศัยก็มีส่วนเช่นเดียวกัน 

  เรื่องการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ การปรับตัวให้สอดคล้องกับความทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นปัญหา ตอนนี้บุคคลใดจะไปขายของในตลาดมีน้อยแล้ว             
จะทำอย่างไร เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของร้านค้า ท่ีประชาชนสามารถส่ังซื้อ           
ไปรับประทานได้โดยสะอาดและปลอดภัย 

  ความมั่นคงทางอาหารท่ีแต่ละครอบครัวต้องช่วยตัวเองก่อน แทนท่ีจะไปซื้อ
ของตลอดเวลา ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนให้ได้อย่างน้อยๆ 
60% ของประชากรท้ังหมด ถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้น มนุษย์เราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
อยากให้ยุทธศาสตร์ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  คราวต่อไป
คำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้เจริญขึ้น 

 

/นายสมชาย... 
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นายสมชาย เกียรติภราดร  ขอบคุณกรรมการท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
อย่างมาก ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์จะรับข้อมูลและข้อสังเกตของทุกท่านโดยเฉพาะ
เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตอนนี้  
รวมถึงหลังจากสถานการณ์โควิดคล่ีคลายแล้ว ทางกลุ่มยุทธศาสตร์จะได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์เพื่อการรองรับตรงนี้ไว้ด้วยรวมถึงประเด็นท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ท้ังหมด 
ท้ังเรื่องของมาตรการการดูแล สินค้าเกษตร การขับเคล่ือนโครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ี และเรื่องการตอบสนองต่อการดำรงชีวิต
ขั้นพื้นฐาน เรื่องการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การต่อยอดการพัฒนา การอำนวยความ
เป็นธรรม การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงประเด็นสำคัญ คือ การปรับบทบาทของ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการทำงานเชิงรุกและเป็นท่ียอมรับของ
ทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ท้ังหมดท่ีเสนอมากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับท้ังหมดไปประมวลการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ให้มีประเด็น
ความคมชัดเพือ่สามารถตอบสนองความต้องการต่อข้อสังเกตของทุกท่านในวันนี ้

นายรอฮิม แยนา   อยากเพิ่มเติมประเด็นการศึกษา หลายๆ ท่านท่ีกล่าวไปเมื่อสักครู่ ในเรื่อง
การใช้งบประมาณท่ีผ่านมา ผมเช่ือว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน และเช่ือว่าโรงเรียน
อาจจะไม่ได้เปิดท้ังปีการศึกษา ซึ่งผมได้เข้าประชุมหลายๆ ส่วนในสภาของการศึกษา 
หลายท่านได้ถามผมว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีงบประมาณ
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนไหม เราต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนของเรา              
ในปัจจุบัน ประเทศไทยตอนนี้ด้อยการศึกษามาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี  

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าตอนนี้เรามีอินเตอร์เน็ตไปท่ัวทุกพื้นท่ีของ
ภูมิภาค ผมเช่ือว่ายังไม่ถึง 30 - 40% เลยในพื้น ท่ีของประเทศไทย บางพื้นท่ีมี
อินเตอร์เน็ตอยู่แต่ไม่สามารถรับข้อมูลได้ ด้านเทคโนโลยีของเรายังด้อยมาก อยากให้
ทางกรรมการช่วยเน้นเรื่องนี้ เอางบประมาณมาดำเนินการในส่วนนี้ มาเสริมในเรื่อง
เทคโนโลยี เพราะตอนนี้เด็กมีความจำเป็นต้องเรียน องค์ประกอบหลายๆ อย่างในการ
จัดระบบการเรียนการสอนด้อยมาก บางครอบครัวยังไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วจะมีการเรียน
การสอนออนไลน์ได้อย่างไร อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพิ่มในยุทธศาสตร์ส่วนนี้ด้วย ผมเช่ือว่าต้องอยู่ในสภาพอยา่งนี้อีกหลายปี  

นางรัชนี เด่นกาญจนศักด์ิ อยากฝากเรื่องของจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี 
อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ในการร่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่าลืมใส่จังหวัด
สตูลเข้าไปด้วย 

นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม   ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เป็นวันท่ีทางยุทธศาสตร์แจ้งให้เรา
ทราบความคืบหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์เท่านั้น การท่ีจะไปเพิ่มเติมหรือวิจารณ์หรือ
ว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของยุทธศาสตร์ท้ังหมดค่อยว่ากันในคราวประชุมครั้งต่อไป           
ในวันนี้ขอให้ท่านคิดเป็นการบ้านแล้วไปเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นำเสนอประเด็นศึกษาเพื่อให้เสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ัง 6 ด้าน ท่ียังมีบางประเด็นนำเสนอไม่ครบถ้วน 

ประธานกรรมการ  คณะทำงานได้จัดทำประเด็นเสนอมาแล้ว และได้เสนอไปบางส่วนแล้วในการ
ประชุมครั้งท่ีผ่านมา แต่ยังมีบางประเด็นท่ียังไม่ครบถ้วนและอยากจะเพิ่มเติม ในการ
ประชุมวันนี้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมท้ังในส่วนท่ีท่าน
รับผิดชอบ และอาจเพิ่มเติมในส่วนของคณะทำงานอื่นๆ  

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  ยุทธศาสตร์ท้ัง 6 คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ได้รับมอบหมายภารกิจมาจาก
ท่านเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยคณะทำงาน
บางส่วนได้จัดทำข้อมูลมาเกือบเรียบร้อยครับ แต่ยังขาดอยู่บางประเด็น ซึ่งเป็นเรื่องท่ี
จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันท่ี 30 สิงหาคมหรือก่อนส้ินเดือนสิงหาคมนะครับ
เพื่อท่ีจะได้ดำเนินการตามระเบียบของท่ีเราวางไว้ ขอให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น
ในวันนี้ตอบให้ครบทุกประเด็นโดยขอท่ีเป็นเนื้อหาจริงๆ ท่ีตรงประเด็นเปิดโอกาสให้ท่า
พูดคนละ 5 นาที โดยกระชับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และได้ข้อสรุปท่ีตรงประเด็น 

  ผมจะขอเริ่มจากประเด็นของด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง คำถาม คือ 
ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ขอเรียนเชิญครับ 

นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผมขอเพิ่มเติมในส่วนประเด็นอื่นๆ นะครับ จำนวน2 เรื่อง คือ  
  เรื่องท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้าใจโดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ ในส่วนงาน

ผลงานท่ีได้ดำเนินการโดยเฉพาะท่ีเรียนให้ทราบแล้วนะครับ คือประชาสัมพันธ์             
เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

  เรื่องท่ี 2 การพัฒนาบังคับใช้กฎหมายนะครับในกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด
 ในส่วนประเด็นอื่นๆขอเพิ่มเติม เรื่อง การแก้ปัญหายาเสพติด ด้านการป้องกัน
อยากให้เพิ่มเติมว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมควรสนับสนุนใด
ในการป้องกันให้เป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ 
ในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE 
NUMBER ONE เพราะปัจจุบันนั้นเป็นโครงการท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันยาเสพติดท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทยและใน 5 จังหวัดนี้
ปรากฏว่าทุกจังหวัดอยู่ในระดับต้นแบบหมด เพียงแต่ยังขาดการการสนับสนุนรางวัล
แก่ภาคประชาสังคมท่ีชนะเลิศ หรือดีเด่น ให้สภาตำบลสันติสุขท่ีมีผลงานดีเด่นมารับ
รางวัลโดยตรงจากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลยก็ได้ 
ถ้าทำในวันนี้ได้จะสร้างช่ือจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ 

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ให้หมู่บ้านมีการฝึกทบทวนให้มีความเข้มแข็ง โดยรัฐอุดหนุนงบประมาณ               
ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้หลากหลายวัฒนธรรม  

/นายอรุณ... 
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นายอรุณ ขาวโอ  อยากเสริมในประเด็นอื่นๆ เรื่องยาเสพติด มี 2 มิติ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 คือ การปราบปราม ทางเจ้าหน้าท่ีตำรวจ กรมปกครอง ทหาร                

ทำหน้าท่ีของเขาอยู่แล้ว แต่ท่ีอยากจะพูดคือมิติของการป้องกัน อยากถามว่า ณ 
ปัจจุบันคนเสพยาเสพติดอยู่ท่ีไหน อยู่ท่ีใคร ก็อยู่ท่ีคน คนก็อยู่ในหมู่บ้าน ทำอย่างไร 
ให้หมู่บ้านเข้มแข็ง และไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดเพิ่มตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ  

  มิติท่ี 2 การสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านท่ีปลอดคนติดยาเสพติด โดยผ่าน
กระบวนการกองทุนแม่ กองทุนแม่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด เป็นแนวทาง
เดียวกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) คือ
พาเยาวชนผู้ติดยามาอยู่ในกรอบมาอยู่ในวินัย อยากเสนอให้ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  นำงบประมาณของตำบลสันติธรรม หรือโครงการตำบลมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ท่ีสนับสนุนลงไปในพื้นท่ี อยากให้จัดสรรปันส่วน แบ่งส่วนหนึ่งไปให้กองทุน
แม่เพื่อแผ่นดินไปสร้างกิจกรรมอย่างไรก็ได้ วัตถุประสงค์คืออย่าให้เด็กในหมู่บ้านติดยา
เสพติดเพิ่ม ถ้าทำอย่างนี้ ผมเช่ือว่าในอนาคตเด็กจะเสพยาติดน้อยลง  

นางสมสุข ตันติเศรณี  เรื่องปัญหาของยาเสพติดเรามองแต่หมู่บ้านเข้มแข็ง แต่เราอย่าลืมว่าถ้าเรามี
ครอบครัวเข้มแข็งทุกอย่างก็ขับเคล่ือนไปได้หมด ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ มองว่าเริ่ม
จากปัญหาครอบครัว จะทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เห็นควร
เริ่มจากการพัฒนายกระดับให้ความรู้ของคนในครอบครัวก่อน การให้ความรักความ
อบอุ่นทำอย่างไร ควรจะเริ่มส่งเสริมและดำเนินโครงการท่ีส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 

นายนิมุ มะกาเจ  อยากให้เสริมความมั่นคงในพื้นท่ีด้านยุติธรรมโปร่งใสนะครับ โดยจำเป็นต้อง          
สร้างให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม หรือการสร้างพฤติกรรมท่ีดีท่ีเจาะลึกถึงความรู้สึกท่ีดีและการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุ ติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกพื้นท่ี และชาวบ้านใน
หลากหลายพื้นท่ีเรียกร้องอยากจะใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอย่างโปรง่ใสในกระบวนการยุติธรรม 

น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ขออนุญาตเสริมในเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ในเรื่องของการพูดถึงความเป็นธรรมและความยั่งยืน ท่ีผ่านมาข้าพเจ้าได้ลงพื้นท่ีไปเยี่ยม
คนท่ีถูกเชิญตัวในคดีความมั่นคง ประเด็นท่ีพบเจอในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือ
เยียวยากรณีค่าชดเชยท่ีเขาได้รับผลกระทบจากการท่ีถูกควบคุมตัวปัญหา คือว่าความ
ล่าช้าของหน่วยงาน จะทำอย่างไรให้ผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเรว็  

  ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาของคนท่ีถูกเชิญตัวกับในเอกสารท่ีให้คน        
ท่ีถูกเชิญตัวกลับมาลงนามในส่วนของการได้รับเงินชดเชยเยียวยา ในแบบฟอร์มเหล่านั้น 
มีข้อความระบุว่า ระหว่างการควบคุมตัวต้องรับรองว่าไม่ได้ถูกกระทำละเมิดสิทธิ์ ไม่ได้ถูก
ใช้ความรุนแรง ส่วนนี้ต้องแยกให้ออกว่าการท่ีเขาจะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาระหว่าง 
การควบคุมตัว กับการละเมิดสิทธิ์ซึ่งถูกดำเนินการตามกฎหมาย ต้องแยกส่วนออกจากกัน  

  เพราะฉะนั้นหัวข้อประเด็นเหล่านี้ไม่ควรท่ีจะต้องระบุในใบรับรองสถานภาพ
ของหลังจากท่ีถูกควบคุมตัว กระบวนการขั้นและตอนของหน่วยงานของรัฐควรท่ี
จะต้องแยกส่วนว่าระหว่างส่ิงท่ีเขาควรจะได้รับกับกระบวนการพิจารณาคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมาย  

/นายไชยยงค์... 



- 16 - 
 
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  ประเด็นด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ขอสรุปว่าการประชุมวันนี้                

ในประเด็นคำถาม คือ ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง           
  ก่อนท่ีจะไปถึงด้านเศรษฐกิจ ในฐานะท่ีทำหน้าท่ี เป็น เลขานุการของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ชุดนี้ ขอเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านอดีตผู้ว่าบุณยสิทธิ์ 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีท่านอดีตผู้ว่าบุณยสิทธิ์ถามว่าเรื่องท่ีทางคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ            
ได้นำเสนอไปในเกือบ 2 ปี  ว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                
ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง ในฐานะท่ีผมเป็นเลขานุการของคณะและก็ได้มีการร่วม
พบปะ หารือกับทางท่านพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะทำงาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ชุดนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในเรื่องท่ีคณะกรรมการ            
ท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการประชุมและมีการ
นำเสนอถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้ น  ท่ านเลขาธิการ                   
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญ และนำข้อเสนอท่ีทุกท่าน
ทุกคนได้เสนอไปพิจารณาและดำเนินการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในพื้นท่ีครับ 

  ต่อไปคือด้านเศรษฐกิจ มีท่านวรุต ชคทิศ เป็นประธานคณะ ซึ่งก่อนท่ีจะถึง
การประชุมวันนี้นะครับผมก็ได้ส่งประเด็นในคำถามท่ียังตอบไม่ครอบคลุมตามท่ีทาง 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ถามมาให้ไปแล้ว และบางส่วนท่านก็ได้
ตอบคำถามมาแล้วโดยส่งเป็นเอกสาร แต่ก็ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมครบท้ังหมด 
เพราะฉะนั้นในวันนี้ ผมก็จะถามกรรมการในคณะทำงานด้านนี้ ให้เป็นผู้ตอบก่อนนะ
ครับ ส่วนกรรมการท่ีปรึกษาท่านอื่นๆ ก็ไม่สงวนสิทธิ์ท่ีท่านจะตอบ แต่ขอให้ทาง
คณะกรรมการชุดนี้ตอบกอ่น ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการท่ีจะต้องตอบ จะต้องทำในส่วน
ท่ียังขาดอยู่ให้ครบ โดยคำถามมีอยู่ประมาณ 3 ประเด็นท่ียังตอบไม่ครบ แต่เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนผมก็จะถามทีละข้อ ไล่ไปทีละประเด็นครับ 

คำถามแรกท่ียังไม่ได้ตอบ ก็คือคำถามท่ีว่า การขับเคล่ือนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในสภาวะ
ปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนภาคเกษตรดำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้ครอบคลุม
มากท่ีสุดได้อย่างไร ควรใช้กลไกแบบไหน ควรจะขยายผลฟาร์มตัวอย่างท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างไร  

นายอาบีดีน มนูญทวี  ประเด็นเศรษฐกิจฐานรากท่ีเน้นครัวเรือนให้ เข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ                
ขอนำเสนอว่า ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก ระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น                 
ท่ีสามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกัน
และกัน มีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นท่ี
ทางเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ  

   เจตนารมณ์ท่ีสำคัญก็คือมุ่งเน้นให้ครอบครัวมีระบบเศรษฐกิจฐานราก และ
กลุ่มครอบครัวท่ีมั่นคงสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จะมีวิธีการท่ี
จะให้ครอบครัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจของครอบครัว โดยมียุทธศาสตร์พลิกชีวิตคนใน
ครอบครัว 6 ข้อ ดังนี้ 

 /(1) ครอบครัว... 



- 17 - 
 

(1) ครอบครัวจะต้องทำให้มีกิน  
(2) จะต้องทำให้มีใช้  
(3) ครอบครัวจะต้องมีสุขภาพดี  
(4) ครอบครัวจะต้องมีระบบการออม  
(5) จะต้องมีคำสัญญาครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกว่าเราจะช่วยพยุงให้

ครอบครัวเรารอด เราจะทำให้ครอบครัวเรามีรายได้  
(6) ครอบครัวจะต้องมีการวางแผนการขับเคล่ือนงาน  
แผนงานเป้าหมายชีวิตของครอบครัว คือยุทธศาสตร์การพลิกชีวิตของ

ครัวเรือนนั้น กระบวนการท่ีจะเข้ามาหนุนเสริมครัวเรือนจะต้องมีการปรับ mind set 
ปรับเปล่ียนแนวคิดของพ่อแม่ลูกให้ขับเคล่ือนครอบครัวใหม้ีรายได้  

เป้าหมายท่ีมุ่งเน้น ก็คือ ครัวเรือนท่ีสมัครใจสู้เพื่อครอบครัว เราต้องการ
ครอบครัวท่ีมีความต้ังใจอยากจะพัฒนาครัวเรือนของตัวเอง นี่คือกลุ่มเป้าหมายแรก 
และเป็นครอบครัวที่ตกเกณฑ์เป็นครอครัวที่ยากจน เมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายครอบครัว
แล้ว จะต้องมีศูนย์สร้างการเรียนรู้ครอบครัวที่สมัครใจ และจะต้องมีพื้นท่ีท่ีจะมาพูดคุย
เพื่อวางแผนพัฒนาครอบครัวในการสร้างรายได้ สรา้งอาชีพให้มั่นคง ให้เหมาะสมกับ
ทักษะท่ีครอบครัวนั้นๆ มีอยู่  

ศูนย์การเรียนรู้จะต้องเป็นพื้นท่ีสะท้อนข้อมูล สะท้อนความรู้สึกทุกด้านของ
ครอบครัว เพราะฉะนั้น จะต้องมีทีมงานท่ีอยู่ในพื้นท่ี เรียกว่า ทีมนักพัฒนาครอบครัว 
โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องท่ี ผู้นำศาสนา ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน ผู้นำกลุ่มองค์กร 
บัณฑิตอาสา และอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี นำผู้คนเหล่านี้มาใช้            
ให้เกิดพลังในการขับเคล่ือน ทีมนี้เป็นทีมของคนในพื้นท่ีท่ีจะต้องขับเคล่ือนพัฒนา
ครอบครัว โดยต้ังคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเป็นหน่วยผลิตอาหาร ให้กับ
ครอบครัว ผลิตอาหารให้กับชุมชน และก็ตอบโจทย์ด้วยศูนย์กระจายสินค้าชุมชน             
ศูนย์กระจายสินค้าของตำบลท่ีจะมารองรับผลผลิตจากครัวเรือน ตลาดชุมชน ตลาด
ประชารัฐจะต้องเกิดขึ้น  เพื่ อให้ สินค้าของครอบครัวมี ท่ีวางขาย มี ท่ีกระจาย
เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำระบบแบบนี้จะทำให้ครัวเรือนมีแรงกำลังใจท่ีจะทำให้มีรายได้
กับครอบครัว 

ต่อมาให้จัดต้ังทีมท่ี 2 ท่ีจะต้องขับเคล่ือนควบคู่ในการทำงานอย่างต่อเนื่องท่ีมี
จุดสำคัญกุญแจสำคัญ คือ ความยั่งยืน ทีมนี้ผมต้ังว่าจะให้เป็น “ทีมประชารัฐพัฒนา
ชายแดนใต้” โดยต้องมีทีมระดับจังหวัด ทีมของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ท่ีนำทีมด้วยภาคประชาสังคม ภาควิชาการภาคเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐ สภาเกษตร 5 จังหวัด และกรรมการท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นทีม
ประชารัฐพัฒนาชายแดนใต้ ซึ่งทีมนี้จะต้องมีเครื่องมือรวมท้ังวิธีการในการขับเคล่ือน
พื้นท่ี กล่าวคือทีมพัฒนาครอบครัวจะต้องเดินควบคู่ไปด้วยกัน และทีมของประชารัฐ
พัฒนาชายแดนใต้ จะต้องเป็นทีมท่ีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับทีมของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีจะต้องโยกย้ายไปตลอด ในส่วนนี้เป็นทีมภาคประชาสังคมท่ีจะต้องเป็นแกน
นำการขับเคล่ือน นี่คือกลไกท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือน   

 
/ส่ิงท่ีจะต้อง... 
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ส่ิงท่ีจะต้องเช่ือมโยงให้ชัดเจน เมื่อเราขับเคล่ือนแผนครอบครัวท่ีจะทำเพื่อให้

เกิดรายได้แล้ว ทีมงานท้ังสองทีมท่ีวางแผนไปด้วยกัน ท่ีสำคัญเราจะต้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของงบประมาณของแต่ละจังหวัด งบประมาณของกอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และงบประมาณของ                
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีจะต้องมาทำแผนบูรณาการร่วมกัน 
ต้องจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนท่ีอยากจะพัฒนาตัวเองมีกี่ครัวเรือน              
มีประเด็นท่ีต้องการพัฒนาอะไรบ้าง ทักษะอาชีพท่ีมี่ความเช่ียวชาญ หรือทำได้มี
อะไรบ้าง เช่นการปศุสัตว์ การประมง  

หน่วยงานรัฐในพื้นท่ีท่ีมีนโยบายรับผิดชอบโดยตรง ให้สนับสนุนงบประมาณ 
ท่ีจะขับเคล่ือนให้ครัวเรือนนั้นไปได้ ตามแผนยุทธศาสตร์งบประมาณกับท้ัง 3 หน่วย 
จะต้องเข้ามาเช่ือมโยง และบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมกับเครื่องมือท่ีใช้ ก็คือ               
การจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ขั้นตอน ต้องจัดทำแผนครัวเรือน
ท่ีมีเครื่องมือ จะต้องมีแผนเศรษฐกิจระดับครัวเรือน จะต้องยกระดับเป็นแผนเกษตร
อุตสาหกรรมให้ได้ ทำอย่างไรครัวเรือนท่ีมีอันนี้ ผมสมมติ มีต้นทุเรียนอยู่ครัวเรือนละ 
5 ต้น 10 ต้น ถ้า 20 เดือนรวมกันแล้วเป็น 100 ต้น ใน 100 ต้นนี้ ออกมากี่ตัน
เกรด A กี่ตัน เกรด B กี่ตัน และก็ยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรมท่ีรวมกลุ่มเรื่อง
ทุเรียนตัวเรือนจะต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพและก็หาตลาด  นี่ คือ ส่ิงท่ีจะต้อง
ขับเคล่ือนในเรื่องแผนการจัดทำแผนครัวเรือนจะต้องยกระดับขึ้นมาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมให้ได้ นั่นหมายความว่า เรายกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ส่ิงท่ี
จะต้องเดินควบคู่กันไปในการพัฒนา ก็คือ งานวิจัยชุมชนท้องถิ่นจะต้องเดินควบคู่กับ
งานวิจัย จะเป็นงานท่ีจัดการความรู้ของชุมชน จัดการความรู้ของครอบครัว จะต้องเข้า
ไปหนุนเสริมในกระบวนการคิด กระบวนวิธีการต่างๆ ให้เดินไปอย่างถูกต้อง ต้ังแต่          
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ งานวิจัยชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญ เป็นเครื่องมือสำคัญ          
ท่ีจะทำให้แผนพัฒนาครอบครัวประสบความสำเร็จ 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีเราจะต้องผลักดันก็คือ เศรษฐศาสตร์วิถีธรรม เราจะต้องหา
ครอบครัว ท่ีมี คุณธรรม  สร้างพ ลังคุณธรรม เสริม เป็นพ ลังสังคม ผมเรียกว่า
เศรษฐศาสตร์วิถีธรรมจะทำให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข และยั่งยืนและเข้มแข็ง 

อีกประเด็นหนึ่งคือ นักสู้ในชุมชน นักพัฒนาชุมชน ทีมแรกก็คือ ทีมผู้นำพัฒนา
ครอบครัวและทีมประชารัฐ ท้ังสองทีมนี้จะต้อง (1) สร้างนักพัฒนาในระดับหมู่บ้านให้ได้ 
(2) จะต้องสร้างนักการตลาดชุมชนให้ได้ (3) จะต้องยกระดับกลุ่มองค์กรสู่วิสาหกิจชุมชน
เพื่อสังคมให้ได้ นี่คือนักสู้เพื่อพัฒนาครอบครัว ครอบครวัมั่งค่ังเศรษฐกิจยั่งยืนจะต้องสร้าง
ธรรมนูญครอบครัวกฎระเบียบครอบครัว ความเข้าใจ ความรักทุกๆอย่างท่ีมีอยู่ในพ่อแม่
ลูกให้เกิดพลังให้ได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องมองต่อในอนาคตครอบครัวว่าเครื่องมือท่ีจะส่ง
ต่อธุรกิจครอบครัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือตัวไหน อย่างไร ท่ีจะทำให้
ครอบครัวให้เกิดความมั่นค่ัง เศรษฐกิจยั่งยืนของครัวเรือนในยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจฐาน
ราก ท่ีผมกล่าวไปท้ังหมดจะไปตอบโจทย์ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมในด้านใดบ้าง 
เราจะไปตอบโจทย์ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ตอบโจทย์เรื่องปัญหาความสัมพันธ์ในชุมชน 
ตอบโจทย์เรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุพฤติกรรมของเยาวชน ความรุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรม 
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ต่อชุมชนและการศึกษา ส่ิงเหล่านี้  ถ้าเราพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือนได้ 
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม ควรจะไปตอบโจทย์แก้ปัญหาชุมชน และแก้ปัญหา
สังคมได้นั่นคือ ส่ิงท่ีผมอยากจะเหน็ในการขับเคล่ือนควบคู่กันไปในโครงการท่ีผมอยากเห็น 
คือ 1 โครงการกองทุนกุรบานประจำมัสยิด ผมยกตัวอย่างกุรบานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 27,000 ตัว เป็นเงินมหาศาลประมาณ 500 ล้านกว่าบาท ส่ิงท่ีเราผลิตได้แค่ 
6,000 กว่าตัว อีก 20,000 กว่าตัวนี้ เรานำเงินออกไปข้างนอกประมาณ 3 ล้านกว่า
บาท ผมได้สถิติจากสภาเกษตรของปี พ.ศ. 2560 เงินกุรบานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจฐาน
รากได้อย่างไร ชุมชนใช้วัวกุรบานเยอะมาก ทำไมชุมชนไม่สามารถผลิตวัวกุรบานเพื่อใช้
เอง เงินหมุนเวียนในชุมชนเอง นี่คือ ประเด็นสำคัญท่ีจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากขับเคล่ือน
โดยธรรมชาติของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

โครงการหนึ่งท่ีอยากเห็น ก็คือ เกษตรบำบัดเยาวชน กลุ่มเส่ียง ยาเสพติด           
ผมเห็นว่าควรจะใช้เกษตรบำบัดฟื้นชีพของครอบครัวที่มีอยู่ 5 ไร่ 10 ไร่ แบ่งให้ลูกท่ี
ติดยาไว้ 1 ไร่ เพื่อขับเคล่ือนด้านเกษตรและทำเกษตรให้ครบวงจรหน่วยงานทุก
หน่วยงานเข้ามาหนุนเสริมในพื้นท่ี เด็กติดยา เยาวชนติดยา กลุ่มเส่ียงท่ีอยากจะทำ
เกษตรให้เขาเห็นอนาคตให้เขามีแรงบันดาลใจ ว่าเขาผิดพลาดเรื่องยาเสพติดไปแล้ว 
เดินผิดไปแล้ว เขาก็ยังมีอนาคตท่ีจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยเกษตร ผมอยากเห็น
โครงการเกษตรบำบัดกับเยาวชนกลุ่มเส่ียง 

โครงการหนึ่งท่ีมีความปรารถนาลึกๆ ให้กับท่ีปรึกษา ก็คือ โครงการทำฮัจญ์ 
ท่ีปรึกษา อยากจะให้ท่ีปรึกษาเราได้มีกำลังใจท่ีจะไปทำฮัจญ์  

แนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากท่ีจะต้องปรับทิศทางปรับกลไกท่ีจะ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ด้วยกระบวนการ วิธีการ และเป้าหมายท่ีผมกล่าวไว้ข้างต้น            
ทีมประชารัฐชายแดนใต้จะต้องเป็นแกนในการบริหารควบคุมติดตามถอดบทเรียน
ประเมินผล ทีมพัฒนาครอบครัวผู้นำ 7 ฝ่าย กับเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีจะต้องเป็นทีม
เดียวกัน เพื่อท่ีมุ่งไปหาให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจของครอบครัว ให้หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องเป็นพี่เล้ียงสนับสนุนตามแผนงานท่ีท้ังสองทีมได้วางแผนไว้ติดตามอย่างใกล้ชิด 
และต่อเนื่อง ผมเช่ือว่าทำให้เศรษฐกิจครอบครัวสู่เศรษฐกิจฐานรากท่ีมั่นคง และยั่งยืน
เป็นรูปธรรมขอบคุณครับ 

พระครูสุวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ ในช่วงท่ีเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้แรงงาน              
ในต่างจังหวัดว่างงานเยอะ เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  จะมีงบประมาณมาจ้างงานคนท่ีว่างงานในหมู่บ้าน เช่น โครงการ
ก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ และใช้แรงงานของคนว่างงานเหล่านี้ให้เขาได้ค่าจ้างกลับไป              
ผมเช่ือว่าจะแก้ปัญหารายจ่ายในครอบครัวด้วย  

ประธานกรรมการ   ในส่วนของผมจะขอเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับเรื่องนี้  แล้วก็อยากจะให้ทาง
จังหวัดเองทางหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ได้ช่วย
ดูแลในเรื่องนี้ ด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าแรงงานจากภาคอื่น 
ท่ีจะกลับไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทางเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยครับ 
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นายแวฮามะ บากา   ขอเพิ่มเติมในส่วนของเศรษฐกิจฐานราก ปัจจุบันเป็นฤดูไม้ผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 3 จังหวัด ผมได้ลงพื้นท่ี โดยเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ไปรษณีย์ ลงเพื่อไปพบปะ
และก็หาทางออกให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นท่ี แต่เรายังมีผลไม้ท่ีไม่สามารถระบาย
หรือส่งออกได้อยู่ ยกตัวอย่างเช่น เงาะกับมังคุดนะครับซึ่งผลไม้ท้ัง 2 ชนิดนี้ จากการท่ี 
เก็บข้อมูลในพื้นท่ี 3 จังหวัดนะครับ มีเงาะกับมังคุดอยู่ประมาณพันตัน ท่ีไม่ได้เก็บ
เกี่ยว ลูกดำแล้วก็ร่วงหล่นลงมาใต้ต้น กล่าวคือ ถ้าหากมีกลไกการตลาดก็จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้ชาวบ้านฐานรากได้  

   อยากจะฝากทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ว่าจะหาทาง
ออกอย่างไรในการท่ีจะช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ เมื่อปีท่ีแล้วก็ประสบปัญหาใบร่วง
ยางพารา ทำให้พี่น้องประชาชนท่ีทำสวนยางพาราก็ขาดรายได้ จนกระท่ังลูกต้องหยุด
ส่งเรียนหนังสือ ในปีนี้สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็เป็น
ส่วนหนึ่ง รายได้ท่ีชาวบ้านเขาน่าจะได้คือ การค้าขาย เงาะขายได้ 10 กิโล 20 กิโล             
ก็ได้เงินแล้ว แต่เขาไม่สามารถขายได้ เพราะไม่มีคนจะซื้อ เงาะกิโล 3 บาทจ้างคนขึ้น 
ก็ไม่ได้อะไรเลย นี่คือส่ิงท่ีอยากจะให้ทางผู้บริหารช่วยจัดการให้ด้วย  

   อยากฝากท่านเลขานุการ ประสานกับทางผู้บริหาร ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วย พวกเราท้ัง 6 ด้าน สะท้อนปัญหาขึ้นมา กลไกของรัฐหรือ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่ีได้รับมอบหมายน่าจะตอบให้พวกเรา
ได้ กรรมการทุกท่านมาด้วยความรู้สึกท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 
ในหน้าท่ีและบทบาทกรรมการท่ีปรึกษานี้ก็ถือว่ามีความสำคัญ จึงอยากให้เกิดการบูร
ณาการหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สำเร็จร่วมกัน  

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม   ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม ข้อท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พอเพียงมีหลายภาคส่วนท่ีมีแนวทางในการท่ีจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สำนักงานพัฒนาชุมชน  ภาคประชาสังคม หรือท้องถิ่นต่างๆ เพราะฉะนั้น ผมมองว่า
บทบาทหน้าท่ีของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำ
ทุกเรื่อง มีหน้าท่ีแค่สนับสนุนบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

   อีกประเด็นท่ีอยากเสนอคือ พืชผลทางการเกษตรล้นตลาดมาก ชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก เรื่องนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  น่าจะเข้ามามี
บทบาทแก้ไขสถานการณ์ในช่วงท่ีพืชผลล้นตลาด มี 3 ประเด็นท่ีอยากให้แก้ไข คือ  

   (1) การขนส่งมีพี่น้องประชาชนท่ีอยากส่งสินค้าไปภาคส่วนอื่น  ๆอยากให้มีรูปแบบ
การขนส่งไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ตอนนี้บางขนส่งไม่รับส่งสินค้าแล้ว 
เพราะมาส่งเยอะเกิน ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้มีการระบายสินค้าได้ ผมมองว่าควรใช้
ระบบราง วันนี้เรามีรถไฟท่ีมีระบบราง ต้องมีแนวทางดำเนินการอย่างไร  

   (2) ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าของเกษตรกรในพื้นท่ี สามารถแปรรูปเงาะ 
หรือผลไม้ต่างๆ  

   (3) อยากให้มีห้องเย็นประจำอำเภอ หรือประจำพื้นท่ีต่างๆ พืชผลการเกษตร
ท่ีเหลือสามารถเก็บไว้ในห้องเย็นได้ อย่างน้อยๆ สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง 
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นางผกาพันธุ์ สรรค์สวาสด์ิ   ปัจจุบันนี้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ อยากจะนำเสนอดังนี้ 
    (1) เปิดโรงงานอุตสาหกรรมแปรูปผลิตภัณฑ์ท่ีล้นตลาด ยกตัวอย่างเช่น

ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ทางประมง ซึ่งตอนนี้ล้น
ตลาดจังหวัดชายแดนภาคใต้  

   (2) อยากจะเห็นตลาดออนไลน์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  มาเป็นศูนย์กลางการตลาด ปัญหาปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์
ของ OTOP เกษตร และกลุ่มสตรี ตอนนี้ล้นตลาดไม่มีทางออก รายได้ไม่เพิ่ม ค่าใช้จ่าย
เหมือนเดิม ซึ่งดิฉันอยากท่ีจะนำเสนอว่าส่ิงท่ีจินตนาการหรือว่า Engine ท่ีฝันเอาไว้ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ทำงานด้านพัฒนาสตรีภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 

(3) อีกเรื่องหนึ่งประเด็นคือโครงการสัมมาชีพของกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งอธิบดี
กรมพัฒนาชุมชนคนปัจจุบันได้เน้นเรื่องสัมมาชีพ มีการคัดเลือกครอบครัวสัมมาชีพ 
สัมมาชีพมาจากไหน นอกจากครอบครัวเข้มแข็ง ดิฉันเองเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการ
ผู้นำสตรีไทยของระดับชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการท่ีพัฒนาโครงการครัวเรือนแข็งแรง          
ในกลุ่มสตรีท้ังประเทศและต่อมาเปล่ียนมาเป็นครอบครัวสัมมาชีพคุณสมบัติของอาชีพ
น่าสนใจค่ะการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณสมบัติท่ีกำหนดลงไปมีอะไรบ้าง  

 3 มี 2 ไม่ ก็คือ  
 (1) มีบัญชีครัวเรือน  (2) มีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (3) มีเงินออม 

อีก 2 ไม่ก็น่าสนใจอีกค่ะ เพราะว่ายาเสพติดท่ีพี่น้องของคณะกรรมการทุกท่านได้พูด
ไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นผลสะท้อนของเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นเดียวกัน คือ  

 2 ไม่ คือ (1) ครัวเรือนทุกครัวเรือน ควรจะต้องไม่มีผู้เสพยาเสพ   
ไม่มีผู้เล่นการพนัน (2) จะต้องไม่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับคน
เรียนมาก ซึ่งใช้วิธีการมากมายท่ีจะข่มเหงรังแกชาวบ้าน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ตรงประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพัฒนา 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท้ัง 3 มี 2 ไม่ ท้ังคุณสมบัติท้ังสองด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เลย  

แล้วก็ส่ิงท่ีอยากฝาก อยากเห็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ทำโครงการอาหารแปรรูปทุกชนิดและมีตลาดออนไลน์ และก็สร้างการขนส่งสินค้า           
ซึ่งตอนนี้กำลังจะดับสนิท 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   ประเด็นต่อไป คือ การแก้ปัญหาประมงพาณิชย์ท่ีประสบปัญหาหลายมิติ
หลังจากการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อตอบสนอง IUU แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถฟื้นสภาพได้อย่างเต็มท่ี จึงขอรับแนวทางท่ีมีความ
เหมาะสมในแต่ละด้านควรแก้ไขอย่างไร อะไรท่ีสามารถทำได้เลย อะไรท่ีต้องแก้ไข
กฎระเบียบ กฎหมาย ท้ังนี้เพื่อจะได้เร่งนำเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป  

นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์ (๑) เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๘๓ มีสาระสำคัญว่า แรงงานประจำเรือท่ีไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรตาม กม.ว่าด้วยคนเข้าเมืองและต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว แต่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้อธิบดี (ประมง) มีอำนาจ 

/เช่นเดียวกับ... 
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เช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยในการออกหนังสือ    
คนประจำเรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวท่ีจะทำงาน           
ในเรือประมงได้ช่ัวคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีอำนาจเช่นเดียวกับนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้น 
ทำงานในเรือประมงท่ีจะออกไปทำการประมงในทะเล โดยมีเงื่อนไขว่า แรงงานประมง 
ต่างด้าวท่ีจะเข้ามาทำงานจะต้องมีหนังสือคนประจำเรือ หรือ Sea Book เป็นใบอนุญาต
ทำงานบนเรือประมง ตลอดท้ังปี เนื่องด้วยแรงงานประมงมีการเคล่ือนย้ายตลอดเวลา 
จึงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงเหมือนท่ีผ่านมาในอดีต วิธีแก้ไข ถ้าให้
ทำท้ังปีโดยให้คนงานทำพาสปอร์ตอย่างถูกต้องจากประเทศต้นทางผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นดำเนินการให้สอดคล้องตามหลัก มาตรา ๘๓ ก็จะเกิดความ
มั่นคงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในด้านเศรษฐกิจ 

(๒) ต้ังคณะพิจารณาคดีความในความผิดเรื่องประมงโดยเฉพาะ โดยให้มี
ตัวแทนสมาคมการประมงปัตตานีอยู่ในคณะของจังหวัดด้วย เพื่อพิจารณาคดีนั้นๆ และ
เพื่อท่ีจะให้มีการพิจารณาความคิดเห็นก่อนถึงคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ และ
คณะกรรมการตรวจสอบค่าผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาวันทำ
การประมง สมควรท่ีจะต้องมีชาวประมงรว่มด้วย ประกอบกับหลักการธรรมาภิบาล 

(๓) ขอให้ขยายวันทำประมงเพิ่มเป็น ๒๔๐ วันต่อปี ซึ่งตามจริงชาวประมง
ต้องการ ๓๐๐ วันในทุกๆ ปีตามธรรมชาติวิถี แต่เพื่อเป็นการให้รัฐมีคำตอบต่อโจทย์ความ
ยั่งยืนจึงขอเพียง ๒4๐ วัน สถานการณ์ปัจจุบันเรือประมงในปัตตานีจะลดลงตามโครงการ
นำเรือไปสร้างปะการังเทียมจำนวน ๒๒0 ลำ เรือบางส่วนจะย้ายสัญชาติไปมาเลเซีย ๑๒๐ 
ลำ ทำให้เรือในจังหวัดปัตตานีลดจำนวนน้อยลงกว่าเดิมมาก การลงแรงในทะเลน้อยลง 
ดังนั้น การเพิ่มวันให้กับเรือท่ีคงอยู่จึงจะทำให้เกิดความสมดุล อีกท้ังทำให้เศรษฐกิจใน
จังหวัดไม่หยุดชะงัก ช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีงานทำตลอดท้ังป ี

(๔) ชาวประมงขอปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ใหเ้ท่ากับ soft loan ๑.๕96 %  
(5) เรื่องการรับซื้อเรือคืนเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เปล่ียนอาชีพประมงและ

สร้างงานใหม่ตามโครงการสร้างปะการังเทียม 
(๖) เรื่องการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรม

การซ่อมเรือท้ังในประเทศและเรือต่างประเทศ 
(๗) เรื่องการเสริมสร้างอาชีพใหม่ สร้างเศรษฐกิจฐานราก การเพาะเล้ียงใน

พื้นท่ีอ่าวปัตตานี 
(๘ ) เรื่ องการฟื้ นฟู การประมงพาณิชย์  ด้านแรงงาน โดยการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการปลีกย่อยต่าง ๆ 
(10) กฎหมายท่ีรัฐบาลออก ขัดแย้งกับการดำเนินงานในพื้นท่ีจริง ชาวประมง

ได้รับความเดือดร้อน ได้แจ้งให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทราบถึง
ปัญหา เพื่อขอให้ช่วยผลักดัน/เสนอ การแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 /(12) อยากให้ผลัก... 
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(12) อยากให้ผลักดันการแก้ไขเรื่องสภาพเงินทุนของชาวประมง เนื่องจาก
อาชีพประมงไม่มีระบบกฎเกณฑ์กับธนาคาร การกู้เงินจึงยาก ชาวประมงจึงต้องออก
ทำงานอื่นประกอบด้วย 

(13) การประมงชายฝ่ัง ปะการังเทียม เพื่อเป็นการสร้างป่าให้ประมงชายฝ่ัง 
ปัจจุบันมีชาวประมงบางส่วนท่ีออกไปนอกชายฝ่ัง 3 ไมล์ จะไม่เกิดปัญหา ส่วนท่ีมี
ปัญหาคือ ชาวบ้านจริงๆ ไม่สามารถออกไปนอกชายฝ่ังได้ เมื่อเกิดดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน ก็จะไม่สามารถทำการประมงได้ สามารถทำการประมง ได้เฉพาะพื้นท่ีจำกัด 
ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นท่ีมีจำนวนน้อย ชาวประมงจึงอาจจะขัดแย้งกันเอง 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามต่อไป คือ การพัฒนาด้านภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องการลงทุน         
การประกอบการ มีประเด็นใดท่ีควรสนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นท่ี  
มีเรื่องใดท่ีเป็นอุปสรรคให้หน่วยงานของภาครัฐ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้การดำเนิน
กิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเรียนเชิญครับ 

นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์ (1) อยากให้ภาครัฐส่งเริมเรื่องแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการขาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรม ขอให้เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นจะมีการปิดโรงงาน
อุตสาหกรรม การย้ายฐานการผลิต เนื่องจากไม่คุ้มทุนการผลิต โรงงานปลากระป๋อง 
โรงงานสามแม่ครัว 

     (2) ส่งเสริมเรื่องเงินทุน การตลาด  
     (3) อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ช่วยดูแล

นโยบาย/ข้อยกเว้น กฎหมายข้อบังคับบางอย่างขอให้ยกเว้นได้หรือไม่ หรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆท่ีเราอาจจะได้รับ เพื่อให้กระตุ้นให้ภาคเอกชนมาลงทุนในพื้นท่ี 

     (4) โรงงานในเขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ียังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพเต็มท่ี อยากให้
มีการเชิญชวน ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน มาใช้บริการในพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างรายได้           
ให้ประชาชน ช่วยแก้ปญัหาเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

     (5) ขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ช่วยขับเคล่ือนการ
ต่อกฤษฎีกา soft loan  

นายณัฐนนท์  พงษ์ธัญญะวิริยา ประเด็น soft loan มติ ครม. ออกมาแล้ว ให้ต่ออายุได้อีก 2 ปี แต่เรื่องของ
กฤษฎีกาตอนนี้ยังไม่ได้ออก มาตรการเดิมได้ส้ินอายุเมื่อปีท่ีแล้ว กระท่ังตอนนี้
มาตรการเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจยังไม่ ได้ออกกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการ 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของ soft loan เรื่องการลดหย่อนภาษีในทางปฏิบัติ เรื่องภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีการซื้อขายท่ีดินตอนนี้การลดหย่อนไม่มีแล้ว  

   ในสถานการณ์ตอนนี้ ผู้ท่ีมีความจำเป็นต้องใช้เงิน มีความจำเป็นท่ีต้องใช้            
ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถ้าเขาจะต้องขายท่ี            
ถ้ามีส่วนท่ีจะช่วยได้ ก็คือการลดหย่อนภาษีท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ท่ีมี
ความจำเป็น อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยผลักดัน           
ให้กฤษฎีกาในเร็ววัน  

/นายไชยยงค์... 
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นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามต่อไป คือ การส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว ท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงกีฬา เป็นต้น  ควรจะ     
เร่งส่งเสริมในส่วนใด พื้นท่ีใด และควรมีกลไกอย่างไร ใหเ้ป็นการยกระดับการท่องเท่ียว    
ท่ีสามารถสร้างงาน กระจายรายได้ ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม และมีความยั่งยืน เรียนเชิญครับ 

นายสุรพล กำพลานนท์   ในวันนี้บางส่ิงบางอย่างต้องมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากว่าสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เข้ามา เป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวกันใน เรื่องของการ
ท่องเท่ียวจะมีการเปล่ียนแปลงไปค่อนข้างเยอะ จากรูปแบบเดิมท่ีจะเท่ียวอย่างเป็น
กลุ่มเป็นก้อน ต้องปรับเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะของ New Normal กล่าวคือ             
ทุกส่ิงทุกอย่างก็คือจะต้องเป็นรูปแบบใหม่ ต้องคิดนวัตกรรมการท่องท่องเท่ียวแบบ
ใหมใ่ห้สอดรับกับสถานการณ์  

   ในภาคของธุรกิจการท่ีจะทำอะไรใหม่ๆ จะต้องมีการลงทุนมากมายพอสมควร 
แต่ส่ิงหนึ่งท่ีมองเห็นได้ในเรื่องของการท่องเท่ียวท่ีน่าจะทำได้ไม่ยาก และมีต้นทุนอยู่
เยอะพอสมควร คือเรื่องของการท่องเท่ียวชุมชน  

   จากคำถามถามว่าการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ 
หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรการกีฬา ผมมองว่าท้ังหมดมันควรจะไปอยู่ ท่ีคำว่า
ท่องเท่ียวชุมชน ต้องพัฒนาชุมชนทให้มีศักยภาพเพื่อท่ีจะเกิดการท่องเท่ียวทุกมิติ             
ได้ยกตวัอย่างท่ีสามารถทำได้เลยทันที คือการช่องเท่ียวเชิงเกษตรเนี่ย สามารถส่งเสริม
ให้นักเท่ียวท่องไปพักผ่อน ไปเท่ียวชมธรรมชาติ และสามารถกีฬาเข้าไปก็ได้เหมือนกัน 
  ส่ิงท่ีต้องเร่งดำเนินการคือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในชุมชน  
ปัจจุบันคนกลับถ่ินกันเยอะมาก สมควรท่ีจะต้องได้รับการให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพ
ในส่วนนี้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรจะดำเนินการ                  
โดยการศึกษาและจัดทำข้อมูลชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าชุมชนในแต่ละ
ชุมชนมีศักยภาพ มีความพร้อมขนาดไหน อะไรท่ียังขาด อะไรท่ีคิดว่าต้องเพิ่มเติม 
กำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน เพราะหลังจากพ้นจากสถานการณืแพร่ระบาดของ
โรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ดำเนินการได้โดยทันที 

เรื่องท่ี 2 อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีบทบาท
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในเชิงของการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับฐานราก ระดับ SME 
ผู้ประกอบการ อยากให้ช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยา เรื่องของการท่ีจะผลักดัน Soft 
Loan ให้กับ 5 จังหวัด  

เรื่องท่ี 3 การขนส่งโลจิสติกส์ เป็นปัญหามาก ผลไม้ในชุมชนไม่สามารถท่ีจะ
ส่งออกไปได้ จะแก้ปัญหาอย่างไร  

เรื่องท่ี 4 อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดัน
เรื่องวัคซีน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ิงท่ีเราแสดงความเห็น แนวทางการพัฒนา
ในภาพกว้างจะไม่สามารถขับเคล่ือนได้เลยถ้ายังแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีน
ไม่ได้ จากท่ีทราบมาสถิติการฉีดวัคซีนของประเทศมาเลเซียจะเข้าเป้าภายในเดือน
ตุลาคมท่ีจะถึงนี้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราคาดการณ์ก็คือ ถ้าตุลาคมนี้ประเทศมาเลเซียฉีดวัคซีน
เข้าเป้าแล้ว เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม สถารการณ์จะต้องเริ่มผ่อนคลาย  

/ซึ่งใน 5 จังหวัด... 
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ซึ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้  มีการค้าชายแดน ท่ีการเช่ือมโยงกับ
ประเทศมาเลเซีย ถ้าเราไม่มีความพร้อมในเรื่องวัคซีน ก็จะเกิดการเช่ือมโยงเรื่อง
ท่องเท่ียวไม่ได้ เรื่องเศรษฐกิจก็กระทบไปตามกัน จึงอยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลักดันให้มีการบูรณาการเรื่องของวัคซีนเหมือนกับหลายๆ 
จังหวัด ถ้ามีการวางแผนล่วงหน้า 3 - 4 เดือน ผมคิดว่าคงไม่ช้าเกินไปท่ีจะดำเนินการ
ให้เกิดความสำเร็จ 

นายอาบีดีน มนุญทวี   ขอเพิ่มเติมในประเด็นท่องเท่ียว เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งจะเช่ือมโยงกับเรื่องการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจของ
ครัวเรือนโดยตรง  

   เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเรามีต้นทุนค่อนข้างเยอะ อยากเห็น ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนการท่องเท่ียวชุมชนให้เป็น
รูปธรรม  โดยจะต้องขับเคล่ือนเรื่องท่ีจะทำให้ชุมชนเป็นศูนย์ท่องเท่ียว และ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีการแปรรูปภาคการเกษตรให้เป็นสินค้าของชุมชน สามารถเท่ียวในชุมชน           
ซื้อสินค้าในชุมชน โดยผลิตจากชุมชน โดยเฉพาะในช่วงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยากจะให้ชุมชนท่องเท่ียว ขับเคล่ือนเรื่องอาหารท่ีเป็นยาหรือยา
สมุนไพรพื้นถิ่น คนท่ีมาท่องเท่ียวมาทานอาหารมาทานไม้ผล และก็มียาสมุนไพร
ท้องถิน่จำหน่ายด้วย ซึ่งจะทำใหก้ารท่องเท่ียวชุมชนครบวงจรมากขึ้น  

   การท่องเท่ียวชุมชนจะต้องมีหน่วยงานท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาราชภัฏ หรือว่าวิทยาลัยชุมชน เนื่องด้วยมีคณะทำอาหารหรือคณะ
วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ Food Science อยากจะให้เอาหลักสูตรนี้เข้ามาอยู่          
ในกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อยกระดับอาหาร ยกระดับชุมชนท่ีจะทำ
การท่องเท่ียว ผมเช่ือว่าต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่นการแปรรูปทุเรียนให้เป็นอาหาร    
ท่ีจะสามารถเข้าไปชิมในชุมชนได้ ซึ่งอาหารท่ีแปรรูปแบบนี้ไม่ว่าขนมเค้กท่ีผลิตจะมา
จากทุเรียนหรือข้าวหลามทุเรียนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผมคิดว่าสถาบันการศึกษามีองค์ความรู้
ท่ีจะสามารถลงไปพัฒนาชุมชน โดยร่วมผลิตสินค้าทางการเกษตรกับประชาชน ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และขับเคล่ือนให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงบริโภค ขอบคุณครับ 

นายสุรพล กำพลานนท์   อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
การขายให้กับ SME ระดับล่างและชุมชน ยกตัวอย่างจังหวัดสงขลา ผมได้ร่วมมือกับ
กลุ่มเพื่อนๆ ท้ังกลุ่มอาสาและกลุ่มอาชีพ ได้ทำจัดอยู่ 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ใช้ช่ือคำว่าสงขลา Stand up เป็นศูนย์ท่ีจะให้ชุมชนทำผลิตภัณฑ์
และเอาสินค้าด้านการท่องเท่ียวออกมา เพื่อท่ีจะให้สังคมได้รับรู้ 

ส่วนท่ี 2 สงขลา Market Place เอาสินค้าในชุมชนเหล่านั้นออกมาเพื่อท่ีจะ
ประชาสัมพันธ์และทำการขาย ผู้ประกอบการชุมชนสามารถท่ีจะทำการค้าออนไลน์ได้  

ส่วนท่ี 3 สงขลา Chanel เป็นช่องทางท่ีจะประชาสัมพันธ์ไปท่ัวประเทศ 
   เพราะฉะนั้น 3 ช่องทางนี้ ถ้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้          

นำโมเดลนี้มาใช้ขับเคล่ือน 5 จังหวัด คือ สินค้าจากชุมชน การท่องเท่ียวชุมชน และมี 
ศูนย์การกระจายสินค้าชุมชน จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น  

/ประธาน... 
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ประธานกรรมการ   ประเด็นปัญหาก็ คือ การเข้าไปใช้พื้น ท่ีแ ล้วก็จะมีปัญหากับหน่วยงาน              

ท่ี เกี่ ยวข้อง เช่น  กรมป่ าไม้  สำนั กงาน เจ้าท่า ส่ิงเห ล่านี้ ขอเสนอแนะให้ทาง                   
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ช่วยบูรณาการให้ชุมชนได้เกิดเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ในฐานะท่ีหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ี ถ้าสามารถบูรณาการหน่วยงานใน
พื้นท่ีได้ ชุมชนการท่องเท่ียวก็จะเกิดขึ้น  

   ฝากให ้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย 
หากบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จะทราบว่า ส่วนไหนท่ีสามารถทำได้ ส่วนไหนทำ
ไม่ได้ เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุมให้ครบกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
แบ่งมอบงานหน่วยท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน และจุดประกายแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ขึ้นมา 
อย่างเช่น จังหวัดสตูลจะมีแหล่งท่องเท่ียวเยอะมากเชิงนิเวศป่าชายเลนต่างๆ ถึงแม้
ปัจจุบันนี้จังหวัดอื่นๆ จะมีการ Lock down แต่วิถีชีวิตของชาวสตูลตอนนี้ก็ดำเนินการ
ไปแทบจะเป็นปกติ ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามต่อไป การพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่น เช่น การค้าชายแดน การส่งเสริม
ธุรกิจเริ่มใหม่ (Start Up) ธุรกิจขนาดลาง/ขนาดย่อม (SME)  รวมท้ังการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าท่ีเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจและรายได้ประชาชน เช่น ปัญหาโรค
ใบร่วงยางพาราท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง เป็นต้น 

นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล หอการค้า 5 หอ ท่ีอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีการประชุมมาเมื่อเดือน          
ท่ีผ่านมา โครงการท่ีอยากจะเห็นเป็นรูปธรรมก็คือ โครงการคลินิกแก้จนหรือแก้หนี้ 
โดยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME Start Up ระดับชุมชน เพราะว่าวิกฤตโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ ผู้ประกอบการจำนวนมากท่ีเกิดการ
แบล็คลิสต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธุรกิจของโรงแรมหรือว่าธุรกิจของการท่องเท่ียวที่
ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ควรท่ีจะต้องเปิดการสร้างโครงการคลินิกแก้หนี้ โดยให้
คณะกรรมการแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการเร่งให้เป็น one stop service ถ้าหาก
แผนการเปิดประเทศ จะเป็นผลจริงได้ในเร็ววัน หากมีโครงการเรื่องคลินิกแก้หนี้ขึ้นมา
เศรษฐกิจก็ขับเคล่ือนไปได้โดยง่ายข้ึน  

ต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของ Blacklist จะทำยังไงท่ีเราสามารถมาร่วมการ
ประชุมเพื่อมาจัดโครงสร้างหนี้ใหม่  แล้วก็มีการชำระเงินต้นและดอก 6 เดือน           
ถึง 12 เดือน เพือ่ใหผู้้ประกอบการมีสภาพคล่องในการท่ีจะทำธุรกิจใหม่ได้ 

อีกประเด็นหนึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ คือมาตรการ              
การซื้อภาษีการโอนท่ีดินหรือการซื้อบ้าน อยากให้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้  

และจากท่ีได้มีการประชุมกันประมาณ 6-7 ประเด็นก็ได้รับการแก้ไขไปแล้ว
บ้าง เช่น เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเงินสมทบของประกันสังคม หรือเงินเยียวยาจากสถาน
ประกอบการท่ีถูกล็อคดาวน์ก็ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานกรรมการ   การแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพารา ต้องขอช่ืนชมท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นอย่างสูงท่ีพยายามเป็นโซ่ข้อกลางในการบรูณาการ
กับเกษตรกรในพื้นท่ี 5 จังหวัด จากการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เมื่อประมาณ 2 ปี
ท่ีผ่านมา ระบาดหนักท่ีจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 800,000 ไร่ และจังหวัดใกล้เคียง  
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รวมประมาณเกือบล้านไร่ แต่ด้วยท่านเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ให้ความสำคัญโดยการพยามลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาอย่างเร่งด่วน  
จึงสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรท่ีมีผลกระทบต่อการระบาด
ของใบร่วงยางพารา ใช้เวลาส้ันๆ เพียงแค่ 2 เดือน ก็สามารถได้ข้อสรุปในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จนกระท่ังเข้าประชุม กพต. และก็มีการจัดต้ังงบประมาณในการ          
ท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีมีผลกระทบต่อการระบาดของ โรคยางพารา  

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามต่อไป การศึกษาในสายวิชาชีพ ท่ีมีสถาบันการศึกษาหลายรูปแบบ 
ควรมีแนวทางปรับรูปแบบ/หลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการแรงงานใน
อนาคตอย่างไร ควรเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือด้านอื่นๆ อย่างไร ให้ผู้เรียน
เมื่อจบแล้วมีงานทำ สถานศึกษาในแต่ละพื้นท่ี/จังหวัด ควรส่งเสริมให้มีความโดดเด่น
ในแต่ละสาขา (มีสาขาเอก/วิชาเอก) ของแต่ละสถาบันจะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

พระครูสุวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาสายอาชีพ จะต้องจัดทำหลักสูตร            
ใหเ้ป็นอัตลักษณ์ของสถาบันภายใต้บริบทปัจจัยทรัพยากรท่ีเอื้อและเกื้อหนุนต่อผลผลิต
ในอนาคต โดยมีระบบวัดผลและประเมินผลการจบหลักสูตรท่ีเน้นองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และนวัตกรรมอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตของผู้จบ
หลักสูตรท่ีชำนาญการ ผู้เช่ียวชาญ และเฉียบคม สามารถตอบผลลัพธ์จุดมุ่งหวังของ
การจัดการศึกษา คือ พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข และสามารถ
ประกอบอาชีพท่ีแข่งขันกับประชากรโลกได้ 

นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ เรื่องของศาสนาวัฒนธรรมนั้น  ผมก็ไม่ทราบว่าหรือว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่า ในสมัยของผมตอนท่ีผมอยู่สภาท่ีปรึกษาเมื่อสมัยท่ีแล้วก็จะค่อนข้างท่ีจะมี
ผลงานท่ีจะเป็นประจักษ์ แต่ว่าวันนี้จะหมดวาระแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลงานอะไรเลยก็ว่าได้  
ผมก็เสนอท่ีประชุมว่าในการศึกษานั้น อย่างเช่นว่า เมื่อมีนักศึกษา นักเรียนกำลังจะจบ 
ม.6 จะมีการติวรวมน้ำใจสู่ใจใต้ เมื่อมีเหตุการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาจารย์จากกรุงเทพฯ ลงมาไม่ได้ ทำไมไม่เอาอาจารย์ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์บ้านเรา  สรรหาจากอาจารย์นราธิวาส 
สงขลา ยะลา ปัตตานี  

ประเด็นท่ี 2 เราต้องไปให้ความสำคัญกับการศึกษาถึงขนาดว่า วันนี้เราอย่า
ลืมว่าเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนของเราเป็นยังไง ทุกวันนี้นะครับ
นักเรียนนักศึกษาของเรา นักศึกษามุสลิมเข้ามัสยิดไหม ของพุทธเข้าวัดไหม ตอนนี้
อาการน่าเป็นห่วง วันนี้เด็กมุสลิมบ้านเรารู้ภาษาไทยกันหมดแล้ว แต่ว่าเรื่องงาน
รัฐบาลยังจัดสรรไม่เก่ง ยกตัวอย่าง ถึงแม้ตอนนี้จะมีการเยียวค่าเทอมของเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ทำไมไม่เอางบประมาณส่วนนี้มาจัดสรรบริหารเรื่องการจัดสรรการศึกษา  

ประเด็นท่ี 3 ต้องพยายามส่งเสริมใช้ทักษะของการฝึกอาชีพ ลงไปในวัย
ประถม มัธยม เหมือนกับประเทศมาเลเซีย เหมือนประเทศออสเตรเลีย เขาจะส่งให้
เด็ก 3 อย่าง คือ (1) ความรู้ (2) คุณธรรม (3) ทักษะการอาชีพ 
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นายรอฮิม แยนา   ผมได้ผ่านการประชุมระดับจังหวัดมาเมื่อเดือนท่ีแล้ว พบว่าขณะนี้มีปัญหาความ

เดือดร้อน  เรื่อง เด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน ยกตัวอย่างคือ เด็กมัธยมท่ีเข้าไปเรียน ม.
1 หรือ ม.4 ม.ต้น หรือ ม.ปลายจะออกจากโรงเรียนกลางคัน เพราะมีปัญหาเรื่องครอบครัว 
มีปัญหาเรื่องชีวิตประจำวัน และในขณะนี้โรงเรียนจะแก้ปัญหาเอง รัฐบาลมีมาตรการอะไร
รองรับตรงนี้ บ้าง อย่างเด็กมีปัญหาพ่อ แม่ แยกทาง เด็กนักเรียนบางคนกว่าจะได้ไป
โรงเรียนก็ได้ไปในเวลา 10.00 น. เพราะต้องไปช่วยยายขายของท่ีตลาด ผมก็ต้องรีบจัด
กระบวนการเรียนการสอนจัดอยู่ในกลุ่มให้ครูประจำช้ันเขาดูแล จัดให้มีการเรียนการสอนท่ี
มีปัญหาให้มาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเดิม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  มีฝ่ายการศึกษาดูแลเรื่องนี้อยู่ ส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องอยู่ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กำกับ ดูแล แต่ปัจจุบันนี้ งานดังกล่าวได้ถูกโอนภารกิจจาก 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า             
จึงอยากทราบว่าจะแก้ปญัหานี้อย่างไร มีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ 

   ปัญหาเด็กเรียนไม่เก่ง จัดช่ัวโมงเรียนต่างหากให้เรียน โดยบูรณาการกับ
สถาบันการอาชีพ เพื่อให้สามารถมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้ อยากให้ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ช่วยบูรณาการให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน 
เพื่อให้เด็กสามารถมีทางเลือกในการเรียน การศึกษาด้านท่ีตนสนใจ (การเรียนสามัญ
ควบคู่ไปกับการเรียนสายอาชีพ) 

นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง    อยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาล มัธยม อุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทอย่างนี้ ควรจะมีการจัด
การศึกษาอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ในทุกปัญหา   

นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม ต้องจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดอาชีพ มี 2 ลักษณะ คือ 
(1) อาชีพท่ีเป็นอิสระของตนเอง มีอาชีพอะไรบ้างท่ีเรียนไปแล้วจบไปจะ

สามารถเป็นนายตนเอง 
   (2) อาชีพท่ีจะไปเป็นลูกจ้างคนอื่น  
   ต้องหาข้อมูลตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าต้องการตำแหน่งใด 

ต้องการจ้างคนในลักษณะไหน และบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัด
การศึกษาให้ตรงตามความต้องการของโรงงาน/สถานประกอบการ เพื่อให้เด็กมีอนาคต 

นายยำอาด ลิงาลาห์   การแก้ปัญหาการศึกษาต้องมองไปข้างหน้า ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ เมื่อมี
โรคระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การศึกษาท้ังระบบได้รับ
ผลกระทบ ต้ังแต่อนุบาล จนถึง มหาวิทยาลัย ไม่ว่าในแง่ของศาสนาหรือสายอาชีพอื่นๆ  

   อยากฝาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าจะแก้ปัญหาใน
ส่วนนี้อย่างไร ต้องมองไปข้างหน้าให้ลูกหลานได้เรียน เพราะถ้าไม่ได้เรียนปัญหาอื่นๆ 
จะตามมาอีกเยอะ และหากยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ซึ่งไม่ทราบว่าจะนานอีกเท่าไหร่ 
ปัญหาในอนาคตจะเกิดขึ้นแน่ถ้าปัจจุบันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ มองในมุมของมัสยิด 
ละหมาดวันศุกร์เราก็งด เรื่องท่ีจะพูดคุยเรื่องการศึกษา เรื่องศาสนากับพี่ น้องก็ไม่มี
โอกาส จนเกิดลักษณะท่ีว่าต่างคนต่างอยู่ ฝากทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  วา่ บริบทอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร  

/นายไชยยงค์... 



- 29 - 
 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามต่อไป การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ควรปรับตัวอย่างไรบ้าง อาทิ ปรับหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและความ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล การสร้างความเช่ือมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ 
รวมท้ังควรให้ภาครัฐสนับสนุนในทิศทางใด ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ท่ีจบการศึกษาเป็นคนเก่ง  
เป็นคนดีและมีคุณภาพ (มีงานทำ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข) 

นางอิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ (1) จัดหลักสูตรเช่นเดียวกับสายอาชีพ และภาครัฐควรสนับสนุนนโยบาย           
ให้ชัดเจนต่อเนื่อง ยั่งยืน อุดรอยรั่วไหลของขั้นตอนการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

     (2) การเช่ือมโยงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท้ังลักษณะ Degree และ Non-
degree รวมท้ังมุ่งเน้นสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ โดยมีเป้าหมาย คือ การยกระดับ
และบูรณาการสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีเช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อการสร้าง
คนท่ีมีทักษะสูง สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โลกอนาคตจะต้องผลิตคนท่ีมีพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ มีทักษะ
สำหรับศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดและพัฒนาการทำงานแบบใหม่ มีเรื่องใหม่ ๆ ท่ีแม้
ไม่ได้เรียนมาแต่สามารถนำปรับใช้ในการทำงานได้ เพื่อให้เป็นการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหนุนเสริมให้ระบบ
อุดมศึกษาเช่ือมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาให้เกิดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฐานท่ี
สำคัญสำหรับการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา  

(3) การเช่ือมโยงรูปแบบการดำเนินงานท่ีมาจากการร่วมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ผู้เรียน ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบโดยใช้กลไก
หลักท่ีสำคัญในการดำเนินงาน คือ เพิ่มการสานพลัง สร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี ได้แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้ 

        3.1) การสนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้
ทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมุ่งการสร้างสร้างความมั่นคง 3 ด้านเป็น
อย่างน้อย คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพของพื้นท่ีและ
นำไปสู่การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมด้วยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระจาย
รายได้และสร้างงาน ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยชุมชนความเช่ียวชาญในวิทยาการท่ีสนับสนุน 3 จุดเน้นท่ีระบุ 

3.2) การสร้างระบบสนับสนุนการทำงานข้ามองค์กร รวมท้ังการ
ทำงานข้ามศาสตร์ เพื่อมุ่งการพัฒนานวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาเชิงประเด็นและการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศให้เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็งท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

/นายไชยยงค์... 



นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เป็นคนมี
คุณภาพ ซึ่งเช่ือมโยงท้ังการศึกษา งานด้านสังคม และอื่นๆ ในภาพรวม การแก้ปัญหา
และควรมีการวางทิศทาง ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีได้อย่างไร โดยเน้นประเด็น
สำคัญ อาทิ การแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก (ซึ่งมีมากในพื้นท่ี) ควรมีแนวทาง
อย่างไรให้ครบวงจรและยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน (ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของหน่วยงานต่างๆ) ควรมีกลไกการพัฒนาเพิ่มเติมจากท่ี
เป็นอยู่อย่างไร การให้การศึกษา/พัฒนาทักษะอาชีพของเยาวชนนอกระบบสถานศึกษา 
ควรมีแนวทางพัฒนาศักยภาพอย่างไร เพื่อปิดช่องว่างท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การดูแลผู้สูงอายุ 
ควรมีกลไกอะไรเพิ่มขึ้นจากท่ีหน่วยงานรัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

พระครูสุวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ เรื่องของเด็กก่อนวัยเรยีน ม ีองค์การบริหารส่วนตำบล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล และโรงเรียนต่างๆ ท่ีเปิดขึ้นมา แต่โรงเรียนท่ีเปิดขึ้นมาแล้ว
เด็กขาดสารอาหาร จะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจะส่งเสริม อุดหนุน หรือจะดกระ
บวนการควบคุมดูแลติดตามให้เด็กไม่เกิดภาวะขาดสารอาหาร ควรทำอย่างไร 

นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม มีปัญหาอยู่ 2 - 3 กลุ่มอายุ คือ (1) เด็กเล็กก่อนอนุบาล (2) กลุ่มเยาวชน               
(3) ผู้ สูงอายุ  ถ้าพูดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา หรือศาสนา                 
หรือสุขภาพ ท้ังหมดนี้เจ้ามีภาพหลักในการจัดการท้ังหมดแล้ว เพราะฉะนั้นทำอย่างไร             
ท่ีจะให้กลุ่มคนเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้กว่าเดิมตามปัญหาท่ีเราได้เห็นกันอยู่  

  วิธีการเดียวท่ีคิดว่าน่าจะทำได้ คือ ทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง  
ในแต่ละรุ่น ต้องเชิญเข้ามาหารือด้วยกัน แล้วแบ่งปันภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบกัน                
ให้ชัดเจน โดยกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมกันบูรณาการแล้วเอา
ปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้น มาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไร แล้วจุดนี้ใครเป็นคนแก้  
ถ้าทำอย่างนี้ได้น่าจะทุเลาลงได้ 

นายรุสดี บาเกาะ  ผมพยามได้จับประเด็นในเรื่องของการศึกษาและศาสนาท่ีหลายท่านได้เสนอ            
แต่ว่ามีบางเรื่องท่ียังไม่มีผู้ใดเสนอ ผมมีความเห็นว่าภารกิจหลักของ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  น่าจะเป็นงานท่ีไม่มีหน่วยงานไหนดำเนินการ หรือ
ดำเนินการแล้วแต่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีงบประมาณ เพราะเป็นเรื่องท่ีใหญ่โตเกินไป                      
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรจะเข้าไปดำเนินการส่วนนี้ เพื่ออุด
รอยรั่ว ส่วนเรื่องท่ีมีหน่วยงานประจำอยู่แล้วเราก็แค่สนับสนุนเข้าไป 

  เรื่องทุพโภชนาการ หรือเรื่องการศึกษาของเด็กในวัยประถม อยากให้
สนับสนุนงบประมาณในวัยเด็กท่ีเรียนตาดีกา เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจเพราะไม่มีหน่วยงาน
ไหนท่ีรับผิดชอบ ถ้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถจัดสรร
งบประมาณเรื่องอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนตาดีกาได้ หรือนักเรียนท่ีเรียนใน
โรงเรียนพุทธศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าสามารถทำได้จะเป็นการดี  

พลโท โภชน์ นวลบุญ  เรื่องการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้  
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พระครูสิริจริยาลังการ   จะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คนท่ีตกงาน ไม่มีเงินเพื่อซื้อของ
บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง หาวิธีการท่ีช่วยให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยตนเอง                   
ปลูกพืชผักท่ีกินได้รอบๆ บ้าน และใครท่ีสามารถจะบริจาคทุนทรัพย์ ข้าวสาร อาหาร 
ก็จะช่วยตรงนี้ได้ 

น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงนี้มันทำให้
ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก ส่ิงท่ีเราเจอแน่นอน ก็คือ หากปัญหาเรื่องการว่างงาน 
ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันแค่ครอบครัวเดียวเป็นครอบครัวใหญ่ ด้วย
วัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านหนึ่งหลัง มี 7 - 8 คน ท่ีอาศัยอยู่ ใน
ครอบครัวหลังเดียวกัน แมว้่ามีส่วนหนึ่งก็คือ คนท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีอยู่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งไม่ค่อยกังวล เพราะ อบต. เทศบาล ค่อนข้างท่ีจะจัดสวัสดิการ 
ในส่วนของอาหารหรือแม้กระท่ังมีคนเอาของไปบริจาคค่อนข้างท่ีจะเยอะแล้ว  

  แต่ส่ิงท่ีพบเจอและเป็นปัญหาก็คือผู้ ท่ี ต้องกักตัวอยู่ ท่ีบ้านกลายเป็นว่า 
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ไปมอบถุงยังชีพให้  แต่ไม่ เพียงพอสำหรับ               
การบริโภค เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ ถุงยังชีพท่ีได้รับ มีเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ห่อ, 
ปลากระป๋องล 5 กระป๋อง และข้าวสาร 5 กิโล และจะต้องอยู่กักตัวอยู่บ้านถึง 14 วัน 
อาหารจะเพียงพอได้อย่างไร 

  ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหามาก พบเจอในหลายครอบครัว หน่วยงานของรัฐทำเพียง
มอบถุงยังชีพแล้วก็จบภารกิจ แต่ไม่มองถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่ีถูกกักตัวที่บ้าน 
จะออกไปซื้ออาหารก็ไม่ได้ จึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งแก้ไข ขอบคุณค่ะ 

ประธานกรรมการ  อยากจะฝากว่า เท่าท่ีฟังมามันจะมีปัญหาหลายประเด็น แต่ปัญหาท่ีน่าจะ
หยิบมาแล้วก็เร่งดำเนินการก็คือปัญหาสำคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้า ท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของคนในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขณะนี้ จะมีหลายแห่งท่ีเราได้รับการช้ีเป้ามา และได้ไปรับรู้ปัญหามา            
แต่ในเบื้องต้นอยากจะใหเ้ป็นข้อแนะนำว่าให้ประสานไปคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 อำเภอ ก่อน เพราะว่านายอำเภอ เป็นประธาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอ มีหน้าท่ีในการดูแลสถานการณ์โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และในส่วนของ
จังหวัด ก็คือ คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัด ท่ีมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน แต่จะมีหน่วยงานบางส่วนท่ีมีการบูรณาการกันท้ังระดับอำเภอ
จังหวัด แล้วก็ท้องถิ่นอยู่  

  แต่ถ้าท้ายท่ีสุดยังมีปัญหาจริงๆ ผมคิดว่าเห็นควรให้ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงไปช่วยหนุนเสริมเพิ่มเติมเติมอีกส่วนหนึ่ง เพื่อบูรณาการกับ
จังหวัด อำเภอ ก็น่าจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนครับ 

นายอาบีดีน มนูญทวี  ประเด็นที่ 1 ส่ิงท่ีอยากจะเห็นด้านการศึกษา คือการส่งเสริมโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ อยากให้อยากให้มีระบบของการศึกษาท่ีคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
พิเศษในแต่ละด้าน มาส่งเสริมให้ เกิดความเป็นเลิศเพื่ อให้บรรลุผลจนประสบ
ความสำเร็จได้ 

/ประเด็นท่ี 2... 
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ประเด็นที่ 2 อยากให้หนุนเสริมการศึกษานอกระบบให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
นักศึกษา การศึกษานอกระบบ เยาวชนท่ีไม่มีทางท่ีจะไปในระบบ นอกระบบจะ
ช่วยเหลือนักศึกษาเยาวชนเหล่านี้ได้  

ประเด็นที่ 3 อยากเห็นการศึกษามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมหลักสูตรอาชีพ
ชุมชนโดยให้เรียนรู้เรื่องอาชีพของพ่อแม่ และเรียนรู้ทักษะท่ีจะทำอาชีพ และสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ในฤดูกาลทุเรียนคนเคาะ
ทุเรียนขาดในจังหวัดยะลา ซึ่งอาชีพเคาะทุเรียนรายได้คืนนึงเป็นพัน หลักสูตรเหล่านี้ 
ควรจะมีบรรจุไว้ในการส่งเสริมอาชีพ  

ประเด็นที่ 4 หลักสูตรการแปรรูป อยากเห็นการศึกษาท่ีส่งเสริมอาชีพเชฟ
ชุมชน ให้มีเชฟชุมชนประจำชุมชน ซึ่งเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือวิทยาลัยชุมชน ก็มีหลักสูตรเหล่านี้อยู่  เป็นไปได้ไหมท่ีจะ
สามารถนำหลักสูตรเหล่านี้ลงสู่ชุมชนโดยให้ความรู้เด็กเยาวชนท่ีไม่อยู่ในระบบการศึกษา 

ประเด็นที่ 5 ผู้สูงอายุ อยากเห็นโรงเรียนหรือว่าปอเนาะคนแก่ให้มากขึ้น      
ถ้าเป็นมุสลิมวาระสุดท้ายของชีวิตอยากจะปฏิบัติศาสนกิจให้สมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุ
จำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในปอเนาะผู้สูงอาย ุจากนั้นให้มีการเช่ือมโยงกับการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการส่งต่อให้ลูกหลานสืบทอดในชุมชนได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย  

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   คำถามท้ังหมด คณะกรรมการด้านศาสนาและกรรมการท่านอื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่
ในคณะก็ได้ช่วยกันตอบช่วยกันเติมเต็มจนครบทุกประเด็นแล้ว ตอนนี้ก็ขอไปด้านท่ี 4  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่ง ขณะนี้ก็ได้คุยกับทางท่าน
ประธานของคณะแล้วคือท่านปาตีเมาะ เปาอิแตดาโอะ ซึ่งท่านก็ได้ทำรายละเอียดมา
ท้ังหมดสมบูรณ์แล้ว  

   ต่อไปคณะท่ี 5 ด้านการส่ือสารการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คณะนี้มีผมเป็นประธาน ก่อนหน้าท่ีจะมีการประชุม ก็ได้หารือกับ
คณะกรรมการแล้วก็ได้ดำเนินการตอบทุกประเด็นของคำถามท่ีทาง ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ถามมาสมบูรณ์แล้วครับ โดยเฉพาะคำตอบจากท่านนิมุ 
มะกาเจ ก็ได้เอามารวบรวมกับคำตอบของท่านอื่นๆ คณะส่ือสารและการสร้างความ
เข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับ  

   คณะท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการของ
ภาครัฐ ท่านมีอะไรเพิ่มเติมจากการท่ีเคยได้นำเสนอมาแล้วในท่ีประชุมก็ขอเรียนเชิญครับ  

นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง   คณะท่ีผ่านมาท้ังหมด ผมคิดว่าดีมากๆ ถ้าสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้ 
สุดท้ายอยากให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  คิดว่าจะทำอย่างไร           
ให้ผู้นำในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะในสังคมนจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เช่ือฟังผู้นำ 
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม พระครู บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลท่ีพี่น้องให้ความเช่ือถือ 
หากทำได้เป้าหมายสุดท้ายของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะประสบ
ความสำเร็จ คือ การสร้างสันติสุขใหก้ับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม  

/ประธาน... 
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ประธานกรรมการ   ในประเด็นเหล่านี้ ผมดูแล้วมีข้อมูลท่ีเคยนำเสนอเข้ามาอยู่เหมือนกันเรื่องของ
การดึงกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ท่ีเป็นผู้บริหารชุมชนในพื้นท่ี              
ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นแกนกลางในการประสาน
ปฐมนิเทศให้ความรู้  ดำเนินการในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้ตรงจุด ผมไม่
ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีการจัด
ประชุมปฐมนิเทศ ประชุมการสัมมนาเหล่าผู้นำในพื้นท่ีอีกหรือไม่ หากดำเนินการใน
ส่วนนี้ได้น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาขอบคุณครับ 

นางผกาพันธุ์  สรรค์สวาสดิ์ ผู้นำท้องถิ่นมีความสำคัญท่ีสุด เพราะว่าเป็นกลุ่มของผู้นำกลุ่มใหญ่ มีท้ังอำนาจ 
มีท้ังงบประมาณ แล้วก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างสูง ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่ง  
ท่ีจะต้องจัดปฐมนิเทศให้องค์ความรู้เกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ของศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัด เพราะมองดูแล้วในฐานะท่ีตัวเองอยู่ใน
พื้นท่ี รู้เลยว่าผู้นำท้องถิ่นยังไม่เข้าใจในการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระหว่างหัวส่ายหางไม่ส่าย นั่นคือ ปรัชญาของการบริหารจัดการ ซึ่งตรง
นี้อยากให้หัวส่าย แล้วประชาชนก็จะตามเอง ผู้นำสำคัญเหมือนว่าทุกคนเช่ือผู้นำ ศรัทธา
ในความเป็นผู้นำ และถ้าผู้นำดีก็โอเค ถ้าผู้นำทำไม่ได้ชุมชนก็จะแย่ ขอบคุณค่ะ 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล   การให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ วันนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ค่อนข้าง 100% 
แล้วครับ เพราะฉะนั้น ในช่วง 2-3 วัน ถ้าหากว่า ท่านคณะกรรมการคณะไหนยังมี
ประเด็นอะไรจะเพิ่มเติม สามารถท่ีจะส่งมาให้ผมส่วนตัวได้ ผมจะได้เอามารวบรวมกับ
การนำเสนอในวันนี้ เพื่อท่ีจะให้มันครบสมบูรณ์จริงๆ  

   อยากจะเรียนทำความเข้าใจว่า บริบทของพวกเราในฐานะของกรรมการ               
ท่ีปรึกษา เราคงจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับสภาท่ีปรึกษาเหมือนกับในอดีตท่ีผ่านมา
ได้ ถ้าหากท่านอยากมองเห็นความเป็นรูปธรรม มองเห็นว่าส่ิงท่ีสภาท่ีปรึกษาของเรา
เคยทำได้ในอดีต ทำไมวันนี้ทำไม่ได้ ก็ควรแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นรูปธรรมจับต้องได้มี
ข้อมูลชัดเจน บอกแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับบริบทและ
หน้าท่ี ท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ มีอยู่ ในปัจจุบัน กล่าวคือ การให้คำปรึกษา                
ให้คำตอบกับส่ิงท่ีทางเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สอบถามมา และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่านก็นำคำ
ท่ีเราเสนอแนะไปใช้ในการบริหารการดำเนินงาน ในของคณะต่างๆ สำนักต่างๆ ของ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่ีรับผิดชอบกับปัญหาแต่ละเรื่อง  

   ผมในฐานะท่ีทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการท่ีปรึกษา ขอย้ำอีกครั้ง
หนึ่งผมได้พบกับท่านเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในทุก
เดือนๆ ละครั้ง เพื่อท่ีจะติดตามงานของพวกเราท่ีต้องนำเสนอ ข้อหารือต่างๆ ให้ท่าน
ทราบ แล้วก็สอบถามความคืบหน้าว่าอะไรทำได้ ทำอะไรไปบ้าง ได้นำคำปรึกษา
คำแนะนำของคณะกรรมการไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งท่านก็ได้ตอบเรียนให้ทราบ
มาตลอด ว่าท่านให้ความสำคัญกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ในข้อท่ีเราเสนอแนะและ
ในข้อท่ีท่านสอบถาม เพื่อต้องการคำตอบแล้ว และท่านก็ได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ในส่ิงท่ีเกิดขึ้น  

/ขอเรียน... 
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ขอเรียนให้คณะกรรมการท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้บริบทของเราก็คือ
ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ท่านก็นำคำปรึกษา นำคำสอนท่ีเป็นประโยชน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณครับ 

ประธานกรรมการ   ตามประเด็นท่ีเราได้คุยมาแล้วท้ังหมด ท้ังท่ีเป็นเอกสาร ท้ังท่ีจะส่งเพิ่มเติมเข้า
มา แล้วก็ท้ังท่ีได้มีการอภิปราย ผมมองว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ก็พยายามท่ีจะจดให้ครอบคลุมในทุกประเด็น เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จะขอ
อนุญาตสอบถามมติท่ีประชุม ว่าเห็นชอบตามท่ีอภิปรายมา ท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีความเห็นเพิ่มเติมประการใดนะครับ 

ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งท่ี 3/2564 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ   

ระเบียบวารที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานกรรมการ   เรื่องอื่นๆ ผมก็มีข้อสังเกตอย่างนี้ครับ ว่าเราใช้เวลามาประมาณ 3 ช่ัวโมง
กว่าๆ จริงๆ แล้วเนี่ย 2 กำหนดวาระให้ประชุมถึง 16:30 น แต่ว่าเราก็พยายามท่ีจะ
ใช้เวลาให้กระชับ แล้วก็ไม่ยืดเยื้อ แต่ผมยืนยันครับว่าทุกประเด็นมีประโยชน์อย่างยิ่ง
บางทีก็เป็นคณะท่ีเราต้ังขึ้นมาแล้ว ได้มีความเห็นค่อนข้างจะหลากหลายครอบคลุม 
ในขณะท่ีคณะชุดอื่นก็ได้กรุณาแสดงความมุ่งมั่นในการนำเสนอในอีกหลายประเด็น               
ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้อาจจะเก็บเกี่ยวให้ครอบคลุมและเราก็จะตรวจสอบความ
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมหลุดออกไป อันนี้ก็ขอยืนยันต่อ            
ท่ีประชุมเราจะร่วมกับทางฝ่ายประสานงานในการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง  

ในการประชุมครั้งต่อไปยังต้องรอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะประชุมกัน
เมื่อไหร่ อย่างไร แต่เรามีเวลาอีกประมาณสัก 7 เดือนกว่า คิดว่าเราคงได้มีโอกาส
ประชุมร่วมกันอีก โดยผ่านส่ือแอพพลิเคช่ัน zoom อีกครั้ง ถ้าสถานการณ์ยังอยู่อย่าง
นี้ แล้วก็มีกฎข้อห้ามข้อบังคับต่างๆ ไม่เกิน 5 คน ซึ่งวันนี้ก็สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน  

คณะกรรมการท้ังหมดมีท้ังส้ิน 59 ท่าน มาประชุมวันนี้  55 ขาด 4 ท่าน            
ถือว่าท่ีประชุมได้ให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้  สุดท้ายนี้ขอปิดการประชุมและ
อำนวยพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ  

เลิกประชุมเวลา      14.30 น.  
 

 
 

              ลงช่ือ                        ลงช่ือ     
(นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล)    (นายนูร์มัน  หะยีมะสาและ) 

 เลขานุการกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                            ผู้จดรายงานการประชุม 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม             


